

## ข่าวประจำวัน ที่ 2 มิถุนายน 2564

### ข่าว กกต./ผู้บริหารสำนักงาน กกต.

ที่	ที่มา	ประเด็น/สาระสำคัญ	หน้า
1	เดลินิวส์ออนไลน์	"จตุพร" นำทีมกลุ่มไทยไม่ทน เดินสายยื่นหนังสือองค์กรอิสระ	5
2	แนวหน้าออนไลน์	'กลุ่มไทยไม่ทน' รุกหนัก! เดินสายองค์กรอิสระจี 'กกต.' เสี้ยมสะลาออกยกยุด	7
3	INN ออนไลน์	กลุ่มไทยไม่ทน เข้ายื่นหนังสือถึง กกต. ให้ลาออก	9
4	ไทยโพสต์ออนไลน์	กลุ่มไทยไม่ทน เดินสายองค์กรอิสระ จี กกต. ลาออก จัดเลือกตั้งล้มเหลวทุกระดับ	10
5	กรุงเทพธุรกิจออนไลน์	ไทยไม่ทนฯ จี 9 ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ - 7 กกต. ลาออกยกยุด	12

### ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ที่	ที่มา	ประเด็น/สาระสำคัญ	หน้า
1	สยามรัฐออนไลน์	ทม.เมืองยโสธร เปิดประชุมครั้งแรกเลือกประธานสภา รองประธานสภา และเลขาธิการเทศบาล หลัง กกต.ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง	15
2	NNT ออนไลน์	ผู้ว่าฯ สตูล เปิดประชุมสภาเทศบาลเมืองสตูลครั้งแรกหลัง กกต. ประกาศผลรับรองการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีเมืองสตูล	16
3	สยามรัฐออนไลน์	"บิ๊กตู่" น้อยใจพรรคร่วม รบ. ปากบอกว่าช่วยกัน แต่ชัดโครมๆ	17
4	คมชัดลึกออนไลน์	นายกฯ จาก กทม. คลายมาตรการคุม "โควิด" ถ้าม ศบค. ก่อน	18
5	บ้านเมืองออนไลน์	"บิ๊กตู่" เผยคุย "อนุทิน" แล้ว ปม "ซาดา" ชวนกลับบ้าน	19
6	เดลินิวส์ออนไลน์	"ซาดา" ซัมชวน "อนุทิน" กลับบ้านเคลียร์กันจบแล้ว	20
7	ข่าวสดออนไลน์	ภูมิใจไทย กักโหวต งบ' 65 ตอบปมอภิปรายตุ - ผ่านงบเปิดช่องรัฐ ทำผิดกฎหมาย	21
8	INN ออนไลน์	วิปค้านดักคอ ปชป. - กท. ต้องลงมติตามอภิปราย	22
9	ไทยโพสต์ออนไลน์	'จรินทร์' ย้ำ 'ปชป.' โหวตหนุนงบประมาณปี 65 แน่	23
10	เดลินิวส์ออนไลน์	"จรินทร์" โยนถาม พปชร. เสถียรภาพรัฐบาลยังปักหรือไม่	24
11	สยามรัฐออนไลน์	"ยุทธนา" หลาน "ประภัทร โพธสุธ" เป็น ส.ส. พปชร.	25
12	มติชนออนไลน์	'ยุทธนา' เข้ารายงานตัว ส.ส. ใหม่ ส่งผลสภามีสมาชิก 483 คน	26

## บทความ

ที่	ที่มา	ประเด็น/สาระสำคัญ	หน้า
1	คมชัดลึกออนไลน์	โธ่ 'หนู' จะให้หัวเราะ หรือว่าร้องไห้	27
2	กรุงเทพธุรกิจออนไลน์	วัดใจ '3 ป.' ล้างไฟการเมือง 'พรรคร่วม' แก่ทาง 'ยุบสภา'	29
3	มติชนออนไลน์	ทบทวน ถอดรื้อ บทเรียน จัดเจน 'เก่า' ต่อ การเมืองใหม่	31
4	สยามรัฐออนไลน์	เวทีเอาคืน !?	33
5	MGR ออนไลน์	ภูมิใจไทยแค่ลีลาแสดง หรืออยากเลือกตั้ง !?	35
6	เดลินิวส์ออนไลน์	หรือกำลังมีสัญญาณยุบสภาจริง	38
7	มติชนออนไลน์	จับสัญญาณพรรคร่วม จากวาระเด็ด ชำแหละงบฯ 65	40
8	ข่าวสดออนไลน์	ท้วงท่า อาการ ของ อนุทิน ชาญวีร์กุล กับ ภูมิใจไทย	42
9	มติชนสุดสัปดาห์ ออนไลน์	รวมพลัง โทนี วู้ดซัม เอก ธนาธร พุง ยอดอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา	43

## กรรมการการเลือกตั้ง

มอบเงิน และอุปกรณ์ ให้แก่สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง



วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ศาสตราจารย์ สันต ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นายฤช เอื้อวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นางสาวสรุณี ผลทวี ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และนักศึกษาหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง (พตส.) ร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ภายใต้ "พตส. และ สนง.กกต. สามัคคีรวมใจ สู้ภัยโควิด" มอบเงิน และอุปกรณ์อื่นที่จำเป็น ประกอบด้วย เงินสด 200,000 บาท แบตสำรอง (power bank) 40 ชุด ขนม 1 ลิ้ง และน้ำสมุนไพร 60 ขวด ให้แก่ นายสุขสันต์ จิตติมณี รองผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ณ สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

# ข่าวอ้างอิง

# เตลิวีส

อังคารที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา 15.58 น.

"จตุพร" นำทีมกลุ่มไทยไม่ทน เดินสายยื่นหนังสือองค์กรอิสระ

“จตุพร” นำทีมกลุ่มไทยไม่ทน เดินสายยื่นหนังสือองค์กรอิสระ จี้กต.เสียดสละลาออก ชี้ที่มาไม่ยึดโยงประช.-  
รับผิดชอบจัดเลือกตั้งล้มเหลวทุกระดับ ไม่สามารถจับทุจริตได้ เตรียมยื่นป.ป.ช.ต่อพรุ่งนี้



เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กลุ่มไทยไม่ทน คณะสามัคคีประชาชนเพื่อประเทศไทย นำโดยนายจตุพร พรหมพันธุ์ นายวีระ สมความคิด นางพะเยาว์ อัคฮาด เข้ายื่นหนังสือต่อกกต.เรียกร้องให้ลาออกยกชุด โดยนายจตุพร กล่าวว่า วิกฤติของชาติที่เป็นสาเหตุของการยึดอำนาจมา 2 ครั้ง เกิดมาจาก กกต.ได้ถูกหยิบยกใช้เป็นเหตุผลหนึ่งของการยึดอำนาจ ซึ่งกกต.ชุดปัจจุบันมีที่มาที่ไม่ได้ยึดโยงกับประชาชน หน้าข้าราชการจัดการเลือกตั้งก็เต็มไปด้วยความไม่สุจริต เทียงธรรม ตั้งแต่การจัดการเลือกตั้ง ส.ส. การนับการคำนวณคะแนน หรือแม้แต่การสรรหาวุฒิสภาก็ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ เลือกตั้ง ส.ส.ก็ไม่มีใครถูกใบเหลือง ใบแดงสักคนเดียว ในการเลือกตั้งซ่อมคนในเขตก็รู้ว่ามีการใช้เงินอย่างมโหฬารมากที่สุด แต่กกต.ไม่สามารถจับการทุจริตได้เลยแม้แต่ครั้งเดียว เช่นเดียวกับการเลือกตั้งท้องถิ่นทั้ง อบจ. เทศบาล ซึ่งเป็นการซื้อเสียงอย่างเบ็ดเสร็จทั้งประเทศด้วยเงินจำนวนมาก แต่ไม่ปรากฏว่ามีจับได้ เมื่อกกต.ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างสุจริตเที่ยงธรรม และขณะนี้บ้านเมืองกำลังเดินมาถึงจุดที่กำลังจะล้มละลายในทุกมิติ รัฐก็เป็นรัฐที่กำลังจะล้มเหลวเพราะไม่สามารถแก้ไขปัญหาวิกฤติโควิดได้ เรื่องเศรษฐกิจก็กำลังจะล้มละลาย แน่ชัดว่าประเทศไม่สามารถเดินไปได้ การจะนับหนึ่งประเทศไทยได้ทุกฝ่ายจะต้องเสียดสละ พวกผมไม่มีอะไรเป็นการส่วนตัว แต่เห็นว่าถ้าประเทศชาติยังอยู่ในสถานการณ์นี้ เราจะไม่เหลือชาติ ถึงคราวจะสิ้นชาติ จึงอยากร้องขอให้กกต.ได้ร่วมในการเสียดสละลาออก

“การเลือกตั้งที่ไม่บริสุทธิ์ยุติธรรมนั้นเป็นความผิดของกกต.อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และประเทศไทยไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้กับการจัดการเลือกตั้งที่ไม่สุจริตและเที่ยงธรรม วันนี้ถ้ากกต.ได้ร่วมเสียดสละเพื่อชาติบ้านเมือง กฎหมายไม่ได้ห้ามในการลาออก ถ้าทุกฝ่ายได้เสียดสละ ผมเชื่อว่าการนับหนึ่งประเทศไทยเราจะตั้งต้นกันได้ แต่ถ้าทุกฝ่าย มีความติดยึดกับลาภยศ สรรเสริญ ผลประโยชน์ส่วนตน ก็ จะ นำ พา ไป สู่ หน ทาง การ สิ้น ชาติ ”  
นายจตุพร กล่าว

ด้าน นายวีระ กล่าวว่า กกต.ชุดนี้ได้มาตามรัฐธรรมนูญ 60 ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญที่เกิดจากการรัฐประหาร และ การทำหน้าที่โดยเฉพาะในการเลือกตั้งครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2562 จนถึงวันนี้ก็ยังคงพูดถึงว่าเป็น การเลือกตั้งที่ไม่สุจริต ไม่เที่ยงธรรม ไม่โปร่งใส ดังนั้นจึงอยากให้กกต.ทั้ง 7 คนลาออกเพื่อแสดงความรับผิดชอบในสิ่งที่ เกิดขึ้น เพื่อให้การเดินหน้าประชาธิปไตยของสังคมไทยได้เดินต่อไป เพราะการอยู่ในตำแหน่งปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นการรับใช้ กบฏ ซึ่งไม่มีทางที่จะทำให้เกิดการพัฒนาในทุกๆด้าน โดยเฉพาะการปฏิรูปประเทศมันจะเกิดความสำเร็จไม่ได้

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านั้นทางกลุ่มไทยไม่ทนได้มีการยื่นข้อเรียกร้องดังกล่าวต่อศาลรัฐธรรมนูญเช่นกัน และใน วันพรุ่งนี้ ( 2 มิ.ย.) เวลา 13.00 น. จะเดินทางไปยื่นข้อเรียกร้องดังกล่าวต่อ ป.ป.ช. ด้วย

อ้างอิง : <https://www.dailynews.co.th/politics/847111>

วันอังคาร ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564, 17.12 น.

‘กลุ่มไทยไม่ทน’ รุกหนัก! เดินสายองค์กรอิสระจี้ ‘กกต.’ เสียสละลาออกยกชุด



“กลุ่มไทยไม่ทน” เดินสายองค์กรอิสระ จี้ “กกต.” เสียสละลาออก ชี้ที่มาไม่ยึดโยงประชาชน เพื่อรับผิดชอบจัดเลือกตั้งล้มเหลวทุกระดับ ไม่สามารถจับทุจริตได้ ชี้เสี่ยงมโหฬาร เตรียมยื่นป.ป.ช.ต่อพรุ่งนี้

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 64 ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กลุ่มไทยไม่ทน คณะสมาชิกประชาชนเพื่อประเทศไทย นำโดยนายจตุพร พรหมพันธุ์ นายวีระ สมความคิด นางพะเยาว์ อัคฮาด เข้ายื่นหนังสือต่อ กกต. เรียกร้องให้ลาออกยกชุด

โดยนายจตุพร กล่าวว่า วิกฤตของชาติที่เป็นสาเหตุของการยึดอำนาจมา 2 ครั้ง เกิดมาจาก กกต. ได้ถูกหยิบยกใช้เป็นเหตุผลหนึ่งของการยึดอำนาจ ซึ่ง กกต. ชุดปัจจุบันมีที่มาที่ไม่ได้ยึดโยงกับประชาชน มีหน้าซ้ำการจัดการเลือกตั้งก็เต็มไปด้วยความไม่สุจริต เทียงธรรม ตั้งแต่การจัดการเลือกตั้ง ส.ส. การนับการคำนวณคะแนน หรือแม้แต่การสรรหาวุฒิสภาก็ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ เลือกตั้ง ส.ส. ก็ไม่มีใครถูกใบเหลือง ใบแดงสักคนเดียว ในการเลือกตั้งซ่อม คนในเขตก็รู้ว่า มีการใช้เงินอย่างมโหฬารมากที่สุด แต่ กกต. ไม่สามารถจับการทุจริตได้เลยแม้แต่ครั้งเดียว เช่นเดียวกับการเลือกตั้งท้องถิ่นทั้ง อบจ. เทศบาล ซึ่งเป็นการซื้อเสียงอย่างเบ็ดเสร็จทั้งประเทศด้วยเงินจำนวนมาก แต่ไม่ปรากฏว่ามีการจับได้

“เมื่อกกต.ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างสุจริตเที่ยง และขณะนี้บ้านเมืองกำลังเดินมาถึงจุดที่กำลังจะล้มละลายในทุกมิติ รัฐก็เป็นรัฐที่กำลังจะล้มเหลว เพราะไม่สามารถแก้ไขปัญหาวิกฤตโควิดได้ เรื่องเศรษฐกิจก็กำลังจะล้มละลาย แน่ชัดว่า ประเทศไม่สามารถเดินไปได้ การจะนับหนึ่งประเทศไทยได้ทุกฝ่ายจะต้องเสียสละ พวกผมไม่มีอะไรเป็นการส่วนตัว แต่เห็นว่า ถ้าประเทศชาติยังอยู่ในสถานการณ์นี้ เราจะไม่เหลือชาติ ถึงคราวจะสิ้นชาติ จึงอยากร้องขอให้กกต.ได้ร่วมในการเสียสละลาออก” นายจตุพร กล่าว

นายจตุพร กล่าวต่อว่า การเลือกตั้งที่ไม่บริสุทธิ์ยุติธรรมนั้น เป็นความผิดของ กกต. อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และประเทศไทยไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้กับการจัดการเลือกตั้งที่ไม่สุจริตและเที่ยงธรรม วันนี้ถ้า กกต. ได้ร่วมเสียสละ

เพื่อชาติบ้านเมือง กฎหมายไม่ได้ห้ามในการลาออก ถ้าทุกฝ่ายได้เสียสละ เชื่อว่า การนับหนึ่งประเทศไทยเราจะตั้งต้นกันได้ แต่ถ้าทุกฝ่าย มีความดีความชอบกับลาภยศ สรรเสริญ ผลประโยชน์ส่วนตน ก็จะทำพาไปสู่หนทางการสิ้นชาติ นายจตุพร กล่าวอีกว่า ในวันพรุ่งนี้ (2 มิ.ย.) เวลา 13.00 น. ก็จะเดินทางไปยื่นข้อเรียกร้องดังกล่าวต่อป.ช. ด้วย

ขณะที่นายวีระ กล่าวว่า กกต.ชุดนี้ได้มาตามรัฐธรรมนูญ 2560 ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญที่เกิดจากการรัฐประหาร และการทำหน้าที่โดยเฉพาะในการเลือกตั้งครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่ 24 มี.ค.62 จนถึงวันนี้ก็ยังถูกพูดถึงว่า เป็นการเลือกตั้งที่ไม่สุจริต ไม่เที่ยงธรรม ไม่โปร่งใส ดังนั้นจึงอยากให้ กกต. ทั้ง 7 คนลาออกเพื่อแสดงความรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้น เพื่อให้การเดินหน้าประชาธิปไตยของสังคมไทยได้เดินต่อไป เพราะการอยู่ในตำแหน่งปฏิเสธไม่ได้ว่า คือการรับใช้กฎ ซึ่งไม่มีทางที่จะทำให้เกิดการพัฒนาในทุกๆด้าน โดยเฉพาะการปฏิรูปประเทศมันจะเกิดความสำเร็จไม่ได้ อย่งไรก็ตาม ก่อนหน้านั้นทางกลุ่มฯก็ได้มีการยื่นข้อเรียกร้องดังกล่าวต่อศาลรัฐธรรมนูญด้วย

อ้างอิง : <https://www.naewna.com/politic/577217>



01 มิถุนายน 2021 - 19:08

กลุ่มไทยไม่ทนเข้ายื่นหนังสือถึง กกต. ให้ลาออก



### กลุ่มไทยไม่ทน เข้ายื่นหนังสือถึง 7 คณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอให้ลาออกจากการทำหน้าที่

กลุ่มไทยไม่ทน คณะสามัคคีประชาชนเพื่อประเทศไทย นำโดย นายจตุพร พรหมพันธุ์ ประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) เข้ายื่นหนังสือถึง 7 คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ที่สำนักงานกกต. เพื่อขอให้ลาออกจากการทำหน้าที่, รีเซ็ตประเทศไทย หยุดสนับสนุนระบอบประยุทธ์

โดยนายจตุพร กล่าวว่า วิกฤตของชาติอันเป็นสาเหตุ ของการยึดอำนาจที่ผ่านมา 2 ครั้ง เกิดมาจาก คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ถูกหยิบขึ้นมาใช้เป็นเหตุผลหนึ่งของการยึดอำนาจ

ส่วนที่มา ของ กกต. ไม่ได้ยึดโยงกับประชาชน และมีหน้าซำ้การจัดการเลือกตั้ง เต็มไปด้วยความไม่สุจริตและเที่ยงธรรม ตั้งแต่การเลือกตั้ง ส.ส.รวมถึงการนับคะแนน การคำนวณ ส.ส. หรือแม้แต่กระทั่งการสรรหา ส.ว. ก็ไม่ได้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มีการใช้เงินอย่างมโหฬารมากที่สุด แต่ กกต. ไม่สามารถจับการทุจริตได้เลยแม้แต่ครั้งเดียว การเลือกตั้ง ส่วนท้องถิ่นตั้งแต่ระดับนายกอบจ., ส.อบจ., ในระดับเทศบาล และสมาชิกเทศบาล ซึ่งเป็นการซื้อเสียงอย่างเบ็ดเสร็จกันทั่วประเทศ แต่ไม่ปรากฏว่าจะมีการจับได้

ดังนั้นเมื่อกกต. ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสุจริตและเที่ยงธรรม วันนี้จึงมายื่นหนังสือเพื่อจะร้องขอไปยัง กกต. ทั้ง 7 คนว่า ได้ร่วมกันในการเสียสละเพราะ การเลือกตั้งที่ไม่บริสุทธิ์ยุติธรรมนั้น เป็นความผิดของกกต.อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และประเทศไทยไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้ หากกกต. ได้ร่วมในการเสียสละ เพื่อชาติบ้านเมือง และกฎหมายก็ไม่ห้ามในเรื่องของการลาออก ตนเชื่อว่าการนับหนึ่งประเทศไทยจะตั้งต้นกันได้ แต่หากทุกฝ่าย หากมีความติดขัดกับลาภยศสรรเสริญ ผลประโยชน์ส่วนตัว จะนำพาไปสู่หนทางสิ้นชาติ

อ้างอิง : [https://www.innnews.co.th/news/news\\_116087/](https://www.innnews.co.th/news/news_116087/)

01 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 19:29 น.

กลุ่มไทยไม่ทน เดินสายองค์กรอิสระ จี้กต.ลาออก จัดเลือกตั้งล้มเหลวทุกระดับ



1 มิ.ย.64 - กลุ่มไทยไม่ทน คณะสมาชิกประชาชนเพื่อประเทศไทย นำโดยนายจตุพร พรหมพันธุ์ นายวีระ สมความคิด นางพะเยาว์ อัคฮาด เข้ายื่นหนังสือต่อกต.เรียกร้องให้ลาออกยกชุด โดยนายจตุพร กล่าวว่า วิกฤตของชาติที่เป็นสาเหตุของการยึดอำนาจมา 2 ครั้ง เกิดมาจากกต. ได้ถูกหยิบยกใช้เป็นเหตุผลหนึ่งของการยึดอำนาจ ซึ่งกต.ชุดปัจจุบันมีที่มาที่ไม่ได้ยึดโยงกับประชาชน นำมาซึ่งการจัดการเลือกตั้งก็เต็มไปด้วยความไม่สุจริต เทียงธรรม ตั้งแต่การจัดการเลือกตั้งส.ส. การนับการคำนวณคะแนน หรือแม้แต่การสรรหาวุฒิสภาก็ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ เลือกตั้งส.ส.ก็ไม่มีใครถูกใบเหลือง ใบแดงสักคนเดียว ในการเลือกตั้งซ่อม คนในเขตก็รู้ว่ามีค่าใช้จ่ายอย่างมหาศาลมากที่สุด แต่กต.ไม่สามารถจัดการทุจริตได้เลยแม้แต่ครั้งเดียว

เช่นเดียวกับการเลือกตั้งท้องถิ่นทั้ง อบจ. เทศบาล ซึ่งเป็นการซื้อเสียงอย่างเบ็ดเสร็จทั้งประเทศด้วยเงินจำนวนมาก แต่ไม่ปรากฏว่ามีการจับได้ เมื่อกต.ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างสุจริตเที่ยง และขณะนี้บ้านเมืองกำลังเดินมาถึงจุดที่กำลังจะล้มละลายในทุกมิติ รัฐก็เป็นรัฐที่กำลังจะล้มเหลวเพราะไม่สามารถแก้ไขปัญหาวิกฤตโควิดได้ เศรษฐกิจก็กำลังจะล้มละลาย แน่ชัดว่าประเทศไม่สามารถเดินไปได้ การจะนับหนึ่งประเทศไทยได้ทุกฝ่ายจะต้องเสียสละ พวกผมไม่มีอะไรเป็นการส่วนตัว แต่เห็นว่าถ้าประเทศชาติยังอยู่ในสถานการณ์นี้ เราจะไม่เหลือชาติ ถึงคราวจะสิ้นชาติ จึงอยากร้องขอให้กต.ได้ร่วมในการเสียสละลาออก

“การเลือกตั้งที่ไม่บริสุทธิ์ยุติธรรมนั้นเป็นความผิดของกต.อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และประเทศไทยไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้กับการจัดการเลือกตั้งที่ไม่สุจริตและเที่ยงธรรม วันนี้ถ้ากต.ได้ร่วมเสียสละเพื่อชาติบ้านเมือง กฎหมายไม่ได้ห้ามในการลาออก ถ้าทุกฝ่ายได้เสียสละ ผมเชื่อว่าการนับหนึ่งประเทศไทยเราจะตั้งต้นกันได้ แต่ถ้าทุกฝ่าย มีความติดยึดกับลาภยศ สรรเสริญ ผลประโยชน์ส่วนตน ก็ จะ นำ พา ไป สู่ หน ทาง การ สิ้น ชาติ

“ นายจตุพร กล่าวและว่าในวันพรุ่งนี้ ( 2 มิ.ย.) เวลา 13.00 น. ก็จะเดินทางไปยังข้อเรียกร้องดังกล่าวต่อป.ช. ด้วย

นายวีระ กล่าวว่า กกต.ชุดนี้ได้มาตามรัฐธรรมนูญ 60 ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญที่เกิดจากการรัฐประหาร และการทำหน้าที่โดยเฉพาะในการเลือกตั้งครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่ 24 มี.ค. 62 จนถึงวันนี้ก็ยังคงพูดถึงว่าเป็น การเลือกตั้งที่ไม่สุจริต ไม่เที่ยงธรรม ไม่โปร่งใส ดังนั้นจึงอยากให้กกต.ทั้ง 7 คนลาออกเพื่อแสดงความรับผิดชอบในสิ่งที่ เกิดขึ้น เพื่อให้การเดินหน้าประชาธิปไตยของสังคมไทยได้เดินต่อไป เพราะการอยู่ในตำแหน่งปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นการรับ ใช้อำนาจ ซึ่งไม่มีทางที่จะทำให้การพัฒนาในทุกๆด้าน โดยเฉพาะการปฏิรูปประเทศมันจะเกิดความสำเร็จไม่ได้ อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ทางกลุ่มฯก็ได้มีการยื่นข้อเรียกร้องดังกล่าวต่อศาลรัฐธรรมนูญด้วย

อ้างอิง : <https://www.thaipost.net/main/detail/104957>

# กรุงเทพมหานคร

1 มิถุนายน 2564

ไทยไม่ทนฯ จี้ 9 ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ - 7 กกต. ลาออกยกชุด



## แกนนำไทยไม่ทนฯ เดินสายบุก ร้อง 9 ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ-7 กกต.ลาออกจากตำแหน่งยกชุด

วันที่ 1 มิ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า แกนนำกลุ่มไทยไม่ทน คณะสมาชิกประชาชนเพื่อประเทศไทย นายวีระ สมความคิด นายจตุพร พรหมพันธุ์ นางพะเยาว์ อัคฮาด เดินทางมาที่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อยื่นหนังสือผ่าน น.ส.สิริยา หอมสุวรรณ ผู้อำนวยการ สำนักบริหารกลาง สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เรื่อง ขอให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ลาออกจากตำแหน่งเพื่อรีเซ็ตประเทศไทยใหม่ โดยหนังสือมีเนื้อหาระบุว่า เป็นที่ปรากฏชัดแล้วว่า ที่มาของศาลรัฐธรรมนูญชุดปัจจุบันมาจากการรัฐประหารเมื่อ 22 พฤษภาคม 2557 และเมื่อคณะรัฐประหารเข้ายึดอำนาจ ได้ยกเลิกหรือฉีกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ทิ้ง แต่ไม่ได้ยุบศาลรัฐธรรมนูญ ดังนั้นบทบาทตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจึงมีที่มาจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ซึ่งเขียนขึ้นภายใต้อำนาจและองค์การของคณะรัฐประหารเมื่อ 19 กันยายน 2549

ประกอบกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ในบทเฉพาะกาล มาตรา 273 กำหนดให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ยังคงอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ดังนั้น ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญปัจจุบันจึงเชื่อมสัมพันธ์เป็นที่มาตามตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่มาจาก การรัฐประหารเมื่อปี 2549 และปี 2557

คณะสมาชิกประชาชนเพื่อประชาธิปไตย เห็นว่า บทบาทของศาลรัฐธรรมนูญภายใต้ที่มาจาก การรัฐประหาร แต่งตั้งนั้น ขาดการเชื่อมโยงจากประชาธิปไตยและประชาชน โดยเฉพาะการทำหน้าที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปี 2564 รวม 15 ปีนั้น ล้วนมีส่วนสำคัญในการซ้ำเติมให้เกิดวิกฤตของประเทศ สร้างปัญหาทำลายระบบกฎหมายและการตรวจสอบถ่วงดุลกับรัฐสภา ฝ่ายบริหารอย่างเลวร้าย

ทั้งนี้ ตลอดเวลา 15 ปีของศาลรัฐธรรมนูญภายใต้อำนาจรัฐประหารได้ทำหน้าที่ล้มการเลือกตั้ง ส.ส.ทั่วประเทศ ถึง 2 ครั้ง ปลดนายกรัฐมนตรีออกจากตำแหน่งถึง 2 คน ยุบพรรคการเมืองและตัดสิทธิกรรมการบริหารพรรคการเมือง ถึง 2 ครั้งรวม 220 คน ปลดปล่อยให้การชุมนุมใหญ่ของคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือ กลุ่ม กปปส. สร้างเงื่อนไขไปสู่การรัฐประหารในปี 2557 โดยให้เหตุผลว่าเป็นการใช้เสรีภาพโดยชอบ

รวมทั้ง สั่งคว่ำกฎหมายอันเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง พร้อมทั้งขัดขวางการแก้ไขรัฐธรรมนูญถึง 3 ครั้ง โดยครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 มีมติคว่ำร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 256 เพื่อเปิดทางให้มีการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ โดยให้เหตุผลว่า ต้องให้ประชาชนออกเสียงประชามติให้แก้ไขเสียก่อน ซึ่งเท่ากับเป็นผู้สมคบคิดกับการรัฐประหารแย่งชิงอำนาจจากองค์กรประชาธิปไตยที่เชื่อมโยงกับประชาชน

ไม่เพียงเท่านั้น ศาลรัฐธรรมนูญยังทำให้เชื่อได้ว่ามุ่งจะตรวจสอบและลงโทษพรรคการเมืองของฝ่ายประชาชน เช่น พรรคอนาคตใหม่ เป็นต้น แต่กลับไม่กล้าตรวจสอบกบฏที่มาจากรัฐประหาร จนสังคมเคลือบแคลงว่า ศาลรัฐธรรมนูญทำหน้าที่พิทักษ์รัฐธรรมนูญคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน หรือมุ่งพิทักษ์รัฐบาลและกบฏที่มาจากทำรัฐประหาร

ด้วยเหตุนี้ คณะสมาชิกประชาชนเพื่อประเทศไทย จึงให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญลาออกจากตำแหน่ง เพื่อรีเซ็ตหรือล้างข้อผิดพลาดที่ค้างอยู่ แล้วทำให้ระบบเข้าสู่สภาวะปกติตามการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งเป็นหนทางนำเกียรติยศ ศักดิ์ศรีของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญกลับมาคืนเคียงข้างประชาชน มีความชอบธรรม เป็นกลาง อิสระ และความเสมอภาคทางกฎหมาย

คณะสมาชิกประชาชนเชื่อว่ารัฐสภามีความชอบธรรมทางประชาธิปไตย เนื่องจากมีที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน หากต้องการให้ศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบการใช้อำนาจของรัฐสภาจำเป็นต้องกำหนดที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ให้มีความเชื่อมโยงกับประชาชนดังเช่นองค์กรนิติบัญญัติ จึงจะมีความชอบธรรมในการถ่วงดุลตรวจสอบฝ่ายนิติบัญญัติได้อย่างสง่างาม

ดังนั้น กระบวนการได้มาซึ่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจำเป็นต้องกลับไปเชื่อมโยงกับประชาชน โดยให้รัฐสภาในฐานะผู้แทนของประชาชนเป็นผู้เลือก นอกจากนี้ยังอาจสร้างความสมดุลกับอำนาจบริหารได้โดยกำหนดให้รัฐบาลเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ แล้วให้รัฐสภาลงมติเลือกบุคคลจากรายชื่อนั้นด้วยเสียงข้างมาก

ดังนั้น คณะสมาชิกประชาชนเพื่อประเทศไทย เชื่อมั่นว่า การรีเซ็ตประเทศไทยจะสามารถเริ่มต้นกันใหม่ ด้วยการเสียดลของศาลรัฐธรรมนูญ ได้ลาออกจากตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้ง 9 คน เพื่อให้ประเทศไทยได้เดินหน้าต่อไปได้ตามวิถีทางประชาธิปไตย จึงขอให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้โปรดพิจารณาการร้องขอของประชาชนที่ปรารถนาจะเห็นประชาธิปไตยที่แท้จริง

จากนั้นกลุ่มไทยไม่ทน คณะสมาชิกประชาชนเพื่อประเทศไทย เดินทางต่อไปที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ศูนย์ราชการ เพื่อยื่นหนังสือขอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งลาออกยกชุดทั้ง 7 คน โดยในหนังสือมีเนื้อหาระบุว่า ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 222 ประกอบมาตรา 224 กำหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง 7 คนมาจากการคัดเลือกของวุฒิสภา และมีอำนาจจัดหรือดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การเลือกสมาชิกวุฒิสภา การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น และการออกเสียงประชามติ ให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม

ขณะที่วุฒิสภาชุดปัจจุบันมาจากการคัดเลือกของรัฐประหารเมื่อ 22 พฤษภาคม 2557 นอกจากนี้การเลือกตั้งทั่วไปเมื่อ 24 มีนาคม 2562 จัดเป็นการแสดงบทบาทและทำหน้าที่จัดการเลือกตั้งครั้งแรกของคณะกรรมการการเลือกตั้งชุดปัจจุบัน จึงทำให้เกิดความเคลือบแคลงในสังคมอย่างกว้างขวางถึงการทำหน้าที่ไม่สุจริต ไม่เที่ยงธรรม และไม่เป็นกลางตามเจตจำนงของรัฐธรรมนูญที่กำหนดไว้ตามมาตรา 224 (1)-(6)

เมื่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ถูกร่างขึ้นตามคำสั่งของกบฏที่ทำรัฐประหาร ที่มีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาเป็นหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือหัวหน้ากบฏ พร้อมกับวุฒิสภาที่แต่งตั้งจากคณะกบฏ และคณะกรรมการการเลือกตั้งชุดปัจจุบันก็ผ่านความเห็นชอบของสภานิติบัญญัติแห่งชาติและวุฒิสภาที่มาจากกบฏที่เรียกว่าระบอบประยุทธ์ นอกจากนี้ ระบอบประยุทธ์ ยังเป็นเจ้าของพรรคพลังประชารัฐลงแข่งขันการเลือกตั้งในปี 2562 ทำให้ระบอบประยุทธ์ จัดสรรบุคคลเข้าไปอยู่ในสังกัดสั่งการ ครอบงำทั้งรัฐสภา รัฐบาล อีกทั้งองค์กรอิสระอย่างคณะกรรมการการเลือกตั้งอย่างเบ็ดเสร็จ

ภายหลังประชาชนใช้สิทธิ์ออกเสียงในการเลือกตั้งปี 2562 สังคมได้กังขาผลการเลือกตั้ง เริ่มตั้งแต่ประกาศจำนวนผู้ใช้สิทธิ์ผิด ระบบรายงานคะแนนล่ม คะแนนของผู้สมัครบางคนถูกปรับลด การเลือกตั้งล่วงหน้าแจกบัตรผิดเขต และสูตรคำนวณปาร์ตี้ลิสต์แบบใหม่ที่ได้รับการรับรองจากองคคพพในระบอบประยุทธ์ จนสามารถพลิกจำนวน ส.ส.ของพรรคพลังประชารัฐให้มีจำนวนมากขึ้น จนสามารถจัดตั้งรัฐบาลค้ำยันระบอบประยุทธ์ ได้สืบทอดอำนาจกบฏให้มีอำนาจมาจนถึงทุกวันนี้

บทบาทของคณะกรรมการการเลือกตั้งดังกล่าว ส่อถึงพฤติกรรมไม่น่าเชื่อถือ แสดงถึงการจัดการเลือกตั้งไม่โปร่งใส มีการทุจริต แต่คณะกรรมการการเลือกตั้งกลับไม่กระตือรือร้นทำหน้าที่ตรวจสอบ อีกทั้งยังถ่วงรั้งประกาศจัดสรรระบบบัญชีพรรคการเมืองไว้นานถึง 45 วัน กระทั่งเกิดเสียงเรียกร้องให้ประกาศคะแนนรายหน่วยเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของคณะกรรมการการเลือกตั้งเอง ด้วยพฤติกรรมดังกล่าว คณะสามัคคีประชาชนเพื่อประเทศไทยเห็นว่า การทำหน้าที่อันเคลือบแคลง ประกอบกับบทบาทที่มาจากองคคพพกบฏในระบอบประยุทธ์ จึงทำให้คณะกรรมการการเลือกตั้งไม่มีความสุจริตและไม่เที่ยงธรรม คำนึงถึงแต่จะทำหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมาย การสืบทอดอำนาจของกบฏ เป็นการทำลายการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ดังนั้น คณะสามัคคีประชาชนเพื่อประเทศไทยจึงเรียกร้องให้คณะกรรมการการเลือกตั้งลาออกยกชุดทั้ง 7 คน เพื่อแสดงออกถึงการรับผิดชอบที่ผ่านมา ทำให้ระบบเข้าสู่สภาวะปกติของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข แสดงถึงการริเริ่มประเทศไทยใหม่ ให้มีที่มาเชื่อมโยงกับประชาชน อันนำไปสู่ความชอบธรรมทางประชาธิปไตย จึงขอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งได้โปรดพิจารณาการร้องขอของประชาชนเพื่อให้เกิดความเจริญสถาพรในระบอบประชาธิปไตยสืบไป

อ้างอิง : <https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/941222>

1 มิถุนายน 2564 11:36 น.

ทม.เมืองยโสธร เปิดประชุมครั้งแรกเลือกประธานสภา รองประธานสภา และเลขาธิการเทศบาล หลัง กกต.ประกาศ  
รับรองผลการเลือกตั้ง



เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 1 มิ.ย.64 ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ชั้น 4 เทศบาลเมืองยโสธรได้ขอใช้ห้องประชุมสภา อบจ.ในการเปิดประชุมสภาเทศบาลเมืองยโสธร สมัยแรก ในการเปิดประชุมสภาครั้งแรกเพื่อให้สมาชิกสภาทำการเลือกประธานสภา รองประธานสภาฯ และเลขาธิการสภาเทศบาลเมืองยโสธร โดยมี นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรเป็นประธานกล่าวเปิด นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นายสมยศ นามพุทธา ท้องถิ่นจังหวัดยโสธร ร่วมและสังเกตการณ์การเปิดประชุมสภาเทศบาลเมืองยโสธรครั้งแรกในครั้งนี้โดยมีสมาชิก เทศบาลเมืองยโสธร เข้าร่วมประชุมจำนวน 17 คน อีก 1 คน ถูกกักตัวเนื่องจากติดเชื้อไวรัส covid-19

ในส่วนผลการเลือกตั้งประธานสภาเทศบาลเมืองยโสธรปรากฏว่า นายอดุลย์ วงษ์แหวนได้รับเลือกตั้งเป็นประธานสภาเทศบาลเมืองยโสธร นายเอกชัย โคตรพันธ์ เป็นรองประธานสภาฯและจำเอกสุทธิชัย ไชยวิเศษ รองปลัดเทศบาลเมืองยโสธรเป็นเลขาธิการสภาฯโดยทั้ง 3 คนไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอแข่งแต่อย่างใด

อ้างอิง : <https://siamrath.co.th/n/249216>

01 มิ.ย. 2564

## ผู้ว่าฯ สตูล เปิดประชุมสภาเทศบาลเมืองสตูลครั้งแรกหลัง กกต. ประกาศผลรับรองการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีเมืองสตูล



วันนี้ (1 มิถุนายน 2564) นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในการเปิดประชุมสภาเทศบาลเมืองสตูลครั้งแรก ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสตูล หลังจากคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลรับรองการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองสตูลและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสตูล ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมามีจำนวนสมาชิกครบเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมาโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 24 วรคสองแห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 กำหนดให้สมาชิกสภาเทศบาล มีการประชุมสภาเทศบาลครั้งแรกภายใน 15 วัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล เพื่อให้กิจการสภาของเทศบาลเมืองสตูลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

โดย นายสมชาติ พรหมโกศรี ปลัดเทศบาลเมืองสตูล ในฐานะเลขานุการสภาเทศบาลเมืองสตูลชั่วคราว ได้เชิญนายอุสมาน บินตำมะหงง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสตูล ที่มีอายุมากที่สุดทำหน้าที่ประธานสภาชั่วคราว พร้อมนำสมาชิกฯ กล่าวปฏิญาณตนก่อนเข้ารับหน้าที่ จากนั้นได้ดำเนินการประชุมเพื่อเลือกประธานสภา และรองประธานสภา โดยมติที่ประชุมได้เลือก นายเฉลิมพล แทนประมุล เป็นประธานสภาเทศบาลเมืองสตูล นางอุบล อินทะนะนง เป็นรองประธานสภาเทศบาลเมืองสตูล และ นายสัญญา ขาตรีทัฬห เป็นเลขานุการสภาเทศบาลเมืองสตูล กำหนดวันแถลงนโยบายของ นายวิเชียร ตันติอาภรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองสตูล ในวันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสตูลด้วย

อ้างอิง : <https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210601171814333>



1 มิถุนายน 2564 17:32 น.

"บ๊ิกตู" น้อยใจพรรคร่วม รบ. ปากบอกว่าช่วยกัน แต่ขัดโครมๆ ขอ "อนุทิน-สาธิต" ช่วยแจงบ สธ.



วันที่ 1 มิ.ย.64 รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลแจ้งว่า ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหมเป็นประธาน ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ปรากฏว่าเกิดปัญหาสัญญาณอินเทอร์เน็ตของระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์มีปัญหาทำให้เกิดจอตดับถึง 3 ครั้ง จนทำให้การประชุมต้องสะดุดเป็นระยะๆ ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรก แต่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในการประชุมครม.ที่ผ่านมา จนครั้งหนึ่ง พล.อ.ประยุทธ์ เคยบ่นว่าเหตุใดยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้

สำหรับการประชุมครม.ในวันนี้ส่วนใหญ่หารือถึงมาตรการช่วยเหลือเยียวยาประชาชน แต่บางช่วงได้พูดถึงบรรยากาศการประชุมสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีประมาณ พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 31 พ.ค.ที่ผ่านมา โดยพล.อ.ประยุทธ์ ได้ปรารภเชิงตัดพ้อ น้อยใจ กรณีมีส.ส.ของพรรคร่วมรัฐบาลโดยเฉพาะพรรคภูมิใจไทย และพรรคประชาธิปัตย์ที่อภิปรายวิพากษ์วิจารณ์การจัดทำงบประมาณว่า “ขอให้ช่วยๆกัน ตรงไหนเกี่ยวข้องก็ให้ช่วยเร่งตอบ ปากก็ว่าโอเค แต่ปล่อยให้ลูกพรรคขัดโครมๆ “

ทั้งนี้ช่วงหนึ่งพล.อ.ประยุทธ์ ได้บอกกับ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข และ นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข ให้ช่วยชี้แจงรายละเอียดงบประมาณกระทรวงสาธารณสุข ที่ถูกตัดไปว่าเป็นส่วนไหนอย่างไร และให้บอกด้วยว่าในงบพ.ร.ก.กู้เงิน กระทรวงสาธารณสุขได้งบตรงไหนอย่างไรบ้าง

ขณะที่พล.อ.ประยุทธ์กำลังพูดอยู่นั้น ระบบสัญญาณวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ขัดข้อง ทำให้รัฐมนตรีหลายคนหลุดจากระบบเชื่อมต่อออกไป แต่พอเมื่อสัญญาณกลับมาแล้ว หลายคนไม่ทราบว่าเป็นพล.อ.ประยุทธ์ กล่าวอะไรไปบ้าง มีแต่ได้ยินเสียงนายสาธิต หัวเราะแสบๆแก้เขินอยู่

รายงานข่าวแจ้งว่า ในการประชุมครม. ครั้งนี้ บางช่วงพล.อ.ประยุทธ์ได้แสดงอาการหงุดหงิดจากกรณีพล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ประกาศผ่อนคลาย 5 กิจกรรมกิจกรรม ไปเมื่อวันที่ 31 พ.ค. จน ศบค.ต้องออกมาเบรกในตอนคำว่า " ทำอะไร ตัดสินใจอะไรไปโดยไม่ยอมบอกแต่กลับประกาศออกไปเลย เหมือนหวังจะหาเสียง จนนายกฯต้องออกมาเบรกเอง เพราะเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน"

อ้างอิง : <https://siamrath.co.th/n/249360>

1 มิถุนายน 2564 - 15:19 น.

นายกฯจวก กทม. คลายมาตรการคุม"โควิด" ถ้าม ควบคุม.ก่อน



นายกฯ เดินหนีหลังนักข่าวถาม ปมพรรคร่วมแตกร้าง บอกคุยกับ "อนุทิน" แล้ว เป็นเรื่องของภูมิใจไทยต้องจัดการกันเอง จวก กทม.ชี้แจงอะไรต้องมีมติจากศบค.ก่อน ลั่น สถานการณ์ยังระบาดขอชะลอไปก่อน

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เดินทางมาถึงอาคารรัฐสภาในเวลาประมาณ 14.20 น. เพื่อเข้าร่วมการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณประจำปี 2565 ในวันที่สองหลังจากเมื่อเช้าได้ประชุมคณะรัฐมนตรีเสร็จสิ้น

โดยพลเอกประยุทธ์ ได้กล่าวถึง กรณีที่ส.ส.พรรคภูมิใจไทยอภิปรายเรื่องการจัดสรรงบประมาณอย่างหนักว่าตนชี้แจงได้อยู่แล้วโดยได้ทำความเข้าใจไปกับรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายอนุทิน ชาญวีรกูล ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยไปแล้ว ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็มีการพูดถึงการจัดสรรงบประมาณปี 2565 โดยเฉพาะเรื่องของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนรัฐบาลก็จะดูแลทั้งหมด บางอย่างก็จะใช้งบประมาณนอกกรอบกระทรวงของเขา จะมาบอกว่างบประมาณน้อยก็ไม่ใช่เพราะอาจจะไม่ได้ดูในรายละเอียดตรงนี้ การพูดอะไรต่างๆ ต้องมีรายละเอียดมากพอสมควร

จากนั้นผู้สื่อข่าวจึงเปลี่ยนไปถามกรณีคำสั่งศบค. ที่ออกมายกเลิกมติที่ประชุม กทม. ในการคลายมาตรการบางส่วนเมื่อวานนี้ว่า พลเอกประยุทธ์ ตอบว่า ตนได้เคยบอกแล้วว่าอะไรต่างๆก็ตามต้องผ่านมติ ศบค.ก่อน โดยเฉพาะสถานการณ์ในกรุงเทพฯที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อ covid19 ในขณะนี้จำเป็นจะต้องใช้ไปก่อนและจะมาพูดก่อนก็ได้ ถ้าไม่มีมติมาจาก ศบค.ก็อนุมัติให้ไม่ได้

ส่วนกรณีที่ ศบค.จังหวัดตราดมีการเสนอให้เด็กนักเรียนแต่งชุดนักเรียนเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านนั้น พลเอกประยุทธ์ นายกฯตอบว่าตนยังไม่ได้รับรายงานแต่เดี๋ยวจะถามให้

อ้างอิง : <https://www.komchadluek.net/news/politic/468769>

วันอังคาร ที่ 01 มิถุนายน พ.ศ. 2564, 15.24 น.

"บึกตู่" เผยคุย "อนุทิน" แล้ว ปม "ซาตา" ชวนกลับบ้าน



เมื่อเวลา 14.20 น. วันที่ 1 มิ.ย.2564 ที่รัฐสภา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ให้สัมภาษณ์ก่อนรับฟังการอภิปรายพ.ร.บ.งบประมาณปี 2565 ถึงกรณีที่ส.ส.พรรคภูมิใจไทย ท้วงติงการจัดทำงบประมาณว่า ตนชี้แจงได้อยู่แล้ว และได้ทำความเข้าใจกับนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สาธารณสุข ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเรียบร้อยแล้ว รวมถึงมีการพูดคุยกันในคณะรัฐมนตรี (ครม.) แล้วด้วย ถึงการจัดทำงบประมาณปี 2565 ซึ่งหลายเรื่องมีงบประมาณทดแทนในส่วนอื่นเรียบร้อยแล้ว โดยเฉพาะความเดือดร้อนของประชาชนที่รัฐบาลดูแลทุกเรื่อง บางอย่างก็ใช้วงเงินนอกกรอบงบประมาณ จะบอกว่าใช้งบประมาณน้อยก็คงไม่ใช่ ซึ่งอาจจะไม่ได้ดูรายละเอียดตรงนี้ ทั้งนี้ การพูดอะไรต่างๆ ก็ตาม มันต้องมีรายละเอียดมากพอสมควร ซึ่งใช้งบแค่กระทรวงเดียว

เมื่อถามว่านายซาตา ไทยเศรษฐ์ ส.ส.อุทัยธานี พรรคภูมิใจไทย อภิปรายกรณีการหักงบบกระทรวงสาธารณสุข พร้อมชวนนายอนุทิน ว่า "ผมอยากจะทำบอกรับว่าถ้าเขาไม่รักก็กลับบ้านเราเถอะ" พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ก็แล้วแต่ เป็นเรื่องของหัวหน้าพรรคที่จะไปพิจารณาเอง ส่วนที่ได้มีการพูดคุยกับนายอนุทิน หรือไม่นั้น พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า คุยกันหมดแล้ว ท่านเข้าใจ ท่านก็บอกแล้ว เมื่อถามว่าความสัมพันธ์พรรคร่วมรัฐบาลยังดีอยู่หรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์ ปฏิเสธที่จะตอบคำถาม

อ้างอิง : <https://www.banmuang.co.th/news/politic/236481>

# เตลิวิชั่น

พุธที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 10.40 น.

"ชาดา" ซึ่มชวณ "อนุทิน" กลับบ้านเคลียร์กันจบแล้ว

"ชาดา"ซึ่มชวณ "อนุทิน" กลับบ้านเคลียร์จบแล้ว ยันแค่แสดงความเห็น ไม่เกี่ยวกับลงมติโหวตงบฯ65



เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. ที่รัฐสภา นายชาดา ไทยเศรษฐ์ ส.ส. อุทัยธานี พรรคภูมิใจไทย (ภท.) กล่าวถึงกรณีที่เคยอภิปราย ชวนนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข ในฐานะหัวหน้าพรรคฯ ให้กลับบ้าน หาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ไม่รัก โดนนายชาดา กล่าวเพียงสั้นๆ ว่า สิ่งที่อภิปรายในวันนั้น ไม่ได้มีผลต่อการลงมติรับหรือไม่รับร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วงเงิน 3.1 ล้านล้านบาท วาระแรก เพราะการลงมติพรรคฯจะมีการหารือกันอีกครั้งวันนี้ ในเวลา 13.00 น. ยืนยันว่า เป็นคนละเอียดอ่อน เพราะได้มีการพูดคุยทำความเข้าใจแล้วก็จบ ไม่มีปัญหาอะไร.

อ้างอิง : <https://www.dailynews.co.th/politics/847242>

1 มิ.ย. 2564-16:53 น.

ภูมิใจไทย กักโหวต งบ'65 ตอบปมอภิปรายดู - ผ่านงบเปิดช่องรัฐ ทำผิดกฎหมาย



**“ภูมิใจไทย” ยังไม่เคาะโหวตร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ ปี 2565 “ศุภชัย” ระบุพรรคไม่กังวล หลังส.ส.ปชป.ห่วงหากสภาผ่านงบ อาจเปิดช่องรัฐ ทำผิดกฎหมาย**

เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. นายศุภชัย ใจสมุทร ส.ส.บัญชีรายชื่อ และนายทะเบียนพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ในส่วนของพรรคภูมิใจไทยว่า สิ่งที่สมาชิกพรรคภูมิใจไทยได้อภิปรายไปแล้วนั้น เป็นการแสดงความรู้สึกรู้สีกว่าการที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม อาจจะไม่ได้อำนาจของฝ่ายประจำ อย่างสำนักงบประมาณได้บริหารจัดการงบประมาณจนเกินความเหมาะสม

โดยไม่คำนึงถึงความเหมาะสมของสถานการณ์ ซึ่งตนมองว่าการอภิปรายของสมาชิกพรรคภูมิใจไทย ไม่ได้เป็นการอภิปรายอะไรที่รุนแรง แต่เป็นการพูดในภาพรวมซึ่งหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยได้ทำงานอย่างหนัก ส่วนการลงมติของพรรคภูมิใจไทยจะเป็นไปในทิศทางใดนั้น พรรคจะต้องประชุมกันก่อน

ส่วนที่นายพิสิฐ ลี้อาธรรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ อภิปรายแสดงความเป็นห่วง ว่าหากสภาเห็นชอบร่างพ.ร.บ.งบ 65 จะเป็นการเปิดช่องให้รัฐบาลทำผิดกฎหมายวินัยการเงินการคลังได้นั้น นายศุภชัย กล่าวว่า เป็นการแสดงความเห็นของท่านในฐานะนักการเงิน ที่มองว่าเอกสารที่ต้องรายงานต่อสภาต้องมีความละเอียดกว่านี้ ซึ่งก็เป็นมุมมองของท่าน ในส่วนของพรรคภูมิใจไทยไม่มีความกังวลอะไร

อ้างอิง : [https://www.khaosod.co.th/politics/news\\_6430078](https://www.khaosod.co.th/politics/news_6430078)



รองประธานวิปค้ำยัน ตักคอ ภท.-ปชป. อภิปรายโจมตีจัดงบประมาณขาดดุลงบปี หวังตอนลงมติยับยั้งตามนั้น หากเห็นชอบเท่ากับโกหกประชาชน

นายสมคิด เชื้อคง ส.ส.อุบลราชธานี พรรคเพื่อไทย ในฐานะรองประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน(วิปฝ่ายค้าน) เปิดเผยกับสำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. ถึงภาพรวมการอภิปรายพ.ร.บ.งบประมาณประจำปี 2565 ว่า พรรคฝ่ายค้านและพรรคเพื่อไทย ได้ทำหน้าที่ตรวจสอบงบประมาณที่จัดโดยรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ดีตามที่ได้รับมอบหมาย

เพราะฉะนั้นได้ชี้แจงให้ประชาชนเห็นว่างบประมาณ แต่ละกระทรวงจัดไม่เหมาะสมอย่างไร เช่น งบประมาณของกระทรวงสาธารณสุข หรือกระทรวงกลาโหม ที่รัฐบาลบอกว่า มีการปรับงบลดงบแล้ว แต่ก็ไม่ได้มีการปรับลดจริง

ทั้งนี้ เมื่อถามถึงกรณี ส.ส.รัฐบาลบางส่วน อภิปรายโจมตีการจัดงบประมาณของรัฐบาลเอง จะเป็นผลทำให้เสียงโหวตของฝ่ายค้านเพิ่มขึ้นหรือไม่ นายสมคิด กล่าวว่าเห็นได้ชัดคือพรรคภูมิใจไทย ที่ทุกคนลุกขึ้นอภิปรายวิจารณ์การจัดงบประมาณรัฐบาลของตนเองอย่างรุนแรง

รวมทั้งพรรคประชาธิปัตย์ เพราะฉะนั้นเสียงโหวตที่จะออกมาในวันนี้ ฝ่ายค้านก็ยังไม่สามารถคาดเดาได้ แต่หากสมมติว่าพรรครัฐบาลโหวตรับร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ ฉบับนี้ ก็ถือว่าเป็นการอภิปรายที่โกหกประชาชน เพราะฉะนั้นพรรคที่อภิปรายต่อว่ารัฐบาลก็ไม่สมควรที่จะโหวตรับ ส่วนพรรคร่วมฝ่ายค้านได้มีข้อสรุปแล้วว่า จะไม่รับร่างงบประมาณฉบับนี้อย่างแน่นอน

อ้างอิง : [https://www.innnews.co.th/news/news\\_116169/](https://www.innnews.co.th/news/news_116169/)

02 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 10:20 น.

‘จूरินทร์’ ย้ำ ‘ปชป.’ โหวตหนุนงบประมาณปี 65 แน่



2 มิ.ย.64 - นายจूरินทร์ ลักษณะวิศิษฐ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวถึงท่าทีการลงมติร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ของพรรค ว่าที่ประชุม ส.ส.พรรคให้ความเห็นชอบกับพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี 2565 ในวาระ 1 และมีมติตั้งคณะกรรมการในวาระที่ 2 ทั้งนี้ในส่วนการอภิปรายการแสดงความคิดเห็นเป็นเรื่องปกติที่ทุกคนมีสิทธิที่จะแสดงความเห็น แต่ในเรื่องของการโหวตมีมติพรรคออกมาแล้ว จะต้องเป็นไปตามมติพรรค

เมื่อถามถึงกรณีนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ออกมาถามผ่านสื่อโซเชียล ว่าพรรคประชาธิปัตย์และพรรคภูมิใจไทยร่วมรัฐบาลพอแล้วหรือยัง นายจूरินทร์กล่าวว่า ตนมองว่าเป็นประเด็นที่ทราบกันดีว่าใครเป็นผู้ขัดแย้งกับใคร ซึ่งเป็นความเห็นของคู่ขัดแย้งที่คนหนึ่งเสนอกฎหมายนิรโทษกรรม และถูกยึดอำนาจ และอีกคนคือผู้ยึดอำนาจ ซึ่งเป็นเรื่องปกติธรรมดา โดยเฉพาะเป็นฝ่ายค้านด้วยจะต้องแสดงความเห็นในทิศทางที่อาจจะไม่สอดคล้องกับรัฐบาล เมื่อถามย้ำว่าพรรคประชาธิปัตย์จะอยู่ร่วมรัฐบาลอีกนานหรือไม่ นายจूरินทร์ กล่าวว่า ความจริงตนได้ตอบไปหลายครั้งแล้วและไม่อยากตอบรายวัน เพราะยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง

เมื่อถามว่า ตอนนี้เหมือนพรรคร่วมรัฐบาลโดดเดี่ยวพรรคพลังประชารัฐหรือไม่ นายจूरินทร์ กล่าวว่า พรรคประชาธิปัตย์ เราเป็นแค่หนึ่งในพรรคร่วมรัฐบาล ซึ่งเกินอำนาจหน้าที่ที่จะบริหารจัดการพรรคร่วม ซึ่งพรรคที่เป็นแกนนำจะต้องบริหารจัดการในการสร้างเสถียรภาพให้เกิดขึ้นในรัฐบาลนี้ ซึ่งเป็นกลไกของระบบรัฐสภา ทั้งนี้ย้ำว่าเสถียรภาพรัฐบาลเป็นอย่างไรนั้นต้องถามว่าพรรคแกนนำ และยืนยันว่าพรรคประชาธิปัตย์ เมื่อเรามีหน้าที่อะไรต้องทำหน้าที่ของตนให้สมบูรณ์ที่สุด ส่วนอนาคตจะเป็นอย่างไรก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งขึ้นอยู่กับประชาชน

เมื่อถามว่าล่าสุดในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เหมือนนายกรัฐมนตรียังไม่พอใจหัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาล ที่ปล่อยให้ลูกพรรคออกมาอภิปรายถล่มงบประมาณปี 65 นายจूरินทร์ กล่าวว่า ต้องถามนายกฯ ว่าพอใจหรือไม่ ตอบแทนไม่ได้ เมื่อถามย้ำว่า ส่วนที่กำชับให้ดูแลลูกพรรคนั้น นายจूरินทร์ กล่าวว่า “นายกฯ ไม่ได้กำชับผม”

อ้างอิง : <https://www.thaipost.net/main/detail/105006>

# เตลิวิชั่น

พุธที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 10.32 น.

"จรินทร์" โยนถาม พปชร. เสถียรภาพรัฐบาลยังปักหรือไม่

"ฮึดสู้" โยนถาม พปชร.เสถียรภาพรัฐบาลยังดีหรือไม่ ปัดนายกา ไม่ได้กำชับ ปชป.ดูแลลูกพรรค  
เมิน "ทักษิณ" ถามร่วมรัฐบาลพอหรือยัง ชัดยังเป็นได้แค่คู่ชัดแย้ง



เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. ที่รัฐสภา นายจรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวถึงท่าทีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วงเงิน 3.1 ล้านล้านบาท วาระแรก ยืนยันว่า ส.ส. ทุกคนให้ความเห็นชอบกับร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ และมีมติตั้งคณะกรรมการ ในวาระสอง ซึ่งการอภิปรายการแสดงความเห็นของ ส.ส. พรรคฯ เป็นเรื่องปกติที่ทุกคนมีสิทธิที่จะแสดงความเห็น แต่ในเรื่องของการโหวตมีมติพรรคออกมาแล้วว่า จะต้องเป็นไปตามมติพรรคฯ

เมื่อถามว่า กรณีนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ออกมาถามผ่านสื่อโซเชียลว่า พรรค ปชป. และพรรคภูมิใจไทย (ภท.) ร่วมรัฐบาลพอแล้วหรือยัง นายจรินทร์ กล่าวว่า เป็นประเด็นที่ทราบกันดีว่า ใครเป็นผู้ขัดแย้งกับใคร ซึ่งเป็นความเห็นของคู่ขัดแย้งที่คนหนึ่งเสนอกฎหมายนิรโทษกรรม และถูกยึดอำนาจ และอีกคนคือผู้ยึดอำนาจ ซึ่งเป็นเรื่องปกติธรรมดา โดยเฉพาะเป็นฝ่ายค้านด้วยจะต้องแสดงความเห็นในทิศทางที่อาจจะไม่สอดคล้องกับรัฐบาล

เมื่อถามย้ำว่า พรรค ปชป. จะอยู่ร่วมรัฐบาลอีกนานหรือไม่ นายจรินทร์ กล่าวว่า ความจริงตนได้ตอบไปหลายครั้งแล้ว และไม่อยากตอบรายวัน เพราะยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง

เมื่อถามอีกว่า ตอนนี้เหมือนพรรคร่วมรัฐบาลโดดเดี่ยวพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) หรือไม่ นายจรินทร์ กล่าวว่า พรรค ปชป. เราเป็นแค่หนึ่งในพรรคร่วมรัฐบาล โดยพรรคที่เป็นแกนนำจะต้องบริหารจัดการในการสร้างเสถียรภาพให้เกิดขึ้นในรัฐบาลนี้ ซึ่งเป็นกลไกของระบบรัฐสภา ทั้งนี้ เสถียรภาพรัฐบาลเป็นอย่างไรนั้น ต้องถามว่าพรรคแกนนำ แต่พรรค ปชป. เมื่อเรามีหน้าที่อะไรต้องทำหน้าที่ของตนให้สมบูรณ์ที่สุด ส่วนอนาคตจะเป็นอย่างไรก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งขึ้นอยู่กับประชาชน

เมื่อถามอีกด้วยว่า ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม จะไม่พอใจหัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาลที่ปล่อยให้ลูกพรรคออกมาอภิปรายถล่มร่าง พ.ร.บ.งบประมาณนั้น นายจรินทร์ กล่าวว่า ต้องถามนายกา ว่าพอใจหรือไม่ ตนตอบแทนไม่ได้

เมื่อถามย้ำว่า ส่วนที่กำชับให้ดูแลลูกพรรคนั้น นายจรินทร์ กล่าวว่า “นายกา ไม่ได้กำชับตน”.

อ้างอิง : <https://www.dailynews.co.th/politics/847240>



2 มิถุนายน 2564 09:56 น.

"ยุทธนา" หลาน "ประภัทร โพธสุธน" เป็น ส.ส. พปชร. แทน "ณัฐพล" รายงานตัวต่อสภาแล้ว



เมื่อวันที่ 2 มิ.ย.เวลา 08.00 น.ที่รัฐสภา นายยุทธนา โพธสุธน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ เข้ารายงานตัวต่อสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ภายหลังจากได้รับการรับรองจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 64 โดย นายยุทธนา ได้รับการเลื่อนขึ้นมาเป็นส.ส.แทนนายณัฐพล ทีปสุวรรณ อดีตส.ส.บัญชีรายชื่อ และอดีตรมว.ศึกษาธิการ ที่ได้ลาออกจากตำแหน่งส.ส.อาศัยอำนาจตามมาตรา 105 (2) ของรัฐธรรมนูญ 2560 จึง ประกาศให้ผู้มีรายชื่อในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคพลังประชารัฐ เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แทน

อ้างอิง : <https://siamrath.co.th/n/249488>

## MATICHON ONLINE

วันที่ 2 มิถุนายน 2564 - 10:27 น.

‘ยุทธนา’ เข้ารายงานตัว ส.ส. ใหม่ ส่งผลสภามีสมาชิก 483 คน



“ยุทธนา” เข้ารายงานตัวส.ส.ใหม่ ส่งผลสภามีสมาชิก 483 คน

เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 2 มิถุนายน ที่รัฐสภา นายยุทธนา โพธิ์สุธน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ได้เดินทางมารายงานตัวต่อสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ภายหลังจากได้รับการรับรองจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม โดยนายยุทธนาได้รับการเลื่อนขึ้นมาเป็น ส.ส. แทนนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ ที่ได้ลาออกจากตำแหน่ง ส.ส. อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 105 (2) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

ทั้งนี้ นายยุทธนาเป็นหลานชายของนายประภัตร โพธิ์สุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พรรคชาติไทยพัฒนา ซึ่งส่งผลให้สภาผู้แทนราษฎร มี ส.ส. จำนวน 483 คน

อ้างอิง : [https://www.matichon.co.th/politics/news\\_2754399](https://www.matichon.co.th/politics/news_2754399)



1 มิถุนายน 2564 - 18:34 น.

โธ่ 'หนู' จะให้หัวเราะ หรือว่าร้องไห้



โธ่คนอย่าง "หนู" ต้องร้องเพลง "จะให้หัวเราะ หรือว่าร้องไห้" ก็ไม่ต่างกัน เมื่อหัวใจฉันทัน พังยับไป.."

"กลับบ้านเราเถอะ" ถ้อยคำที่หลุดออกมาจากปากของ "ชาดา ไทยเศรษฐ์" รองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ไม่ใช่จุดยืนของพรรคภูมิใจไทย ในสถานการณ์ปัจจุบัน แต่ก็ยังเป็น "ลูกเล่น" เดิมๆ ที่นักการเมืองอาวุโส มักใช้อยู่เป็นประจำ เพื่อเรียกร้องความสนใจ

วันที่ 1 มิ.ย.2564 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เตรียมรับมือกับนักข่าวสภาอยู่แล้ว เมื่อถูกถามประเด็น "ชาดา" ท่วงตึงการจัดท่าบประมาณ โดยไม่ให้ความสำคัญกับกระทรวงสาธารณสุข "พล.อ.ประยุทธ์" อธิบายว่า ได้ทำความเข้าใจกับ อนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเรียบร้อยแล้ว รวมถึงมีการพูดคุยกันในคณะรัฐมนตรีด้วย

นักข่าวพยายามจะโยนมาถึง "ประโยคเด็ดโดนใจ" ของชาดา พล.อ.ประยุทธ์ก็ตอบว่า "ก็แล้วแต่ เป็นเรื่องของหัวหน้าพรรคที่จะไปพิจารณาเอง" หากนักข่าวนำประเด็นเดียวกันนี้ ไปถาม "อนุทิน" ก็คงไม่ได้คำตอบที่ไม่แตกต่างไปจาก พล.อ.ประยุทธ์ ถ้าถอดความจากคำพูดประโยคชวน "กลับบ้าน" ของชาดา อารมณ์ของ "เสี่ยหนู" ในวันนี้ ก็คล้ายเนื้อในเพลง "วานนี้รักวันนี้ลืม" ของสายัณห์ สัญญา "จะให้หัวเราะหรือว่าร้องไห้ ก็ไม่ต่างกัน เมื่อหัวใจฉันทัน พังยับไป ฉันทันปลงสังขารไหลานหัวใจ อย่างหมดอาลัยอยู่ไปวันวัน.."

## ชิงคะแนน

ในวิกฤตโควิด ปี 2564 อนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีสาธารณสุข ไม่ใช่พระเอก เพราะเชื่อมั่นแรงมาก และคลัสเตอร์ใหญ่ๆ เกิดในชุมชนเมือง และโรงงานอุตสาหกรรม บทบาทของ อสม. จึงไม่โดดเด่นเหมือนปีที่แล้ว เฉพาะหน้านี้ ค่ายสีน้ำเงิน จึงโฟกัสฮีโร่ที่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด

1. ศูนย์ฉีดวัคซีนสถานีกกลางบางซื่อ โดยกระทรวงคมนาคม เป็นผู้ดูแลสถานที่ฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรบริการขนส่งสาธารณะทุกประเภททั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตั้งเป้าฉีดวันละประมาณ 10,000 คน

2.ป้ายรณรงค์ฉีดวัคซีน ที่ ส.ส. และอดีตผู้สมัคร ส.ส.พรรคภูมิใจไทย ออกไปเคลื่อนไหวระดมชาวบ้านมาลงทะเบียนฉีดวัคซีน ซึ่งมีการทำป้ายเชิญชวน โดยใช้ภาพ “อนุทิน” กับ ส.ส. หรืออดีตผู้สมัคร ส.ส. จนมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์

“เสียหนุ” บอกนักข่าวว่า ให้ปลดป้ายเหล่านั้นแล้ว แต่เอาเข้าจริง ในหลายพื้นที่ ก็ยังติดหราอยู่ พร้อมกับการมอบเอกสารการทำประกันภัยโควิด-19 ให้ อสม. และ รพ.สต.

## ยุบสภาก็เหนื่อย

คอลัมน์นิสต์การเมือง ไม่ว่าจะสำนักไหน ต่างวิเคราะห์ไปในทิศทางเดียวกันว่า หลังสถานการณ์โควิดคลี่คลาย และการฉีดวัคซีนโควิดได้รับการบูรณาการไปเยอะแล้ว น่าจะมีการยุบสภา ผ่านทางต้นความขัดแย้งภายในพรรคร่วมรัฐบาล สำหรับค่ายสีน้ำเงิน ถ้าจำเป็นต้องเลือกตั้งใหม่ในระยะอันใกล้นี้ ก็ถือว่ายังไม่พร้อมเรื่อง “กระแส”

1.“เสียหนุ” มาแรงด้วยนโยบายกัญชาเพื่อการแพทย์ และการสร้างชุมพลัง “อสม.” แต่มาเจอโควิดรอบใหม่ และการจัดการซื้อวัคซีนป้องกันโควิดที่ล่าช้า ก็เสียแต้มบุญไปเยอะ

2.เมื่อปลดล็อกกัญชาได้ ก็มีเสียงโอดครวญว่า กัญชาไม่เสรี พวกใครพวกมัน มือใครยาวสาวได้สาวเอา

3.กระแสคนรุ่นใหม่ไม่ตอบรับค่ายสีน้ำเงิน เหมือนช่วงหาเสียงปี 2561-2562 เนื่องจาก “เสียหนุ” นำภูมิใจไทย มาahun “3 ป.” หรือระบอบประยุทธ์

4.กรณีการเปิดศึกทะเลาะกับพรรคก้าวไกล เรื่องวัคซีนการเมือง กลายเป็นจุดอ่อน ยิ่งทำให้เยาวชนคนรุ่น Gen Z ถอยห่าง

“เสียหนุ” เป็นคนชอบร้องเพลง ชอบเฮฮาปาร์ตี้ ฉะนั้น คนใกล้ตัวเสียหนุ ควรหาคาราโอเกะเพลง “วานนี้รักวันนี้ลืม” ของสายัณห์ สัญญา มาให้เสียหนุฝึกร้องโดยด่วน

“จะให้หัวเราะหรือว่าร้องไห้ ก็ไม่ต่างกัน เมื่อหัวใจฉันมันพังยับไป ฉันปลงสังขารไหลานหัวใจ อย่างหมดอาลัย อยู่ไปวันวัน..”

อ้างอิง : <https://www.komchadluek.net/news/scoop/468801>

# กรุงเทพธุรกิจ

1 มิถุนายน 2564

วัดใจ '3ป.' ล้างไพ่การเมือง 'พรรคร่วม' แก๊ง 'ยุบสภา'



### 3 ป. คงต้องคิดหลายตลบ ต้องมีไม้เด็ดอะไรที่มากกว่าการ “ยุบสภา” หรือไม่ ถึงจะคุมพรรคร่วมอยู่หมัด

นาที่นี้ดูเหมือนไม่มีพรรคร่วมรัฐบาล ไม่กลัวการยุบสภาอีกต่อไปแล้ว ประชาธิปัตย์ ประกาศพร้อมสู้ศึกเลือกตั้งที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

คีย์แมนคนสำคัญในพรรค ประเมินแล้วว่า เกมยุบสภาอาจเกิดขึ้นไม่ช้าไม่นานจากนี้ โดยเฉพาะหลังการพิจารณา พ.ร.บ.งบประมาณปี 65 และ พ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้าน ผ่านสภาฯ ต้องจับตาความเคลื่อนไหวทุกฝีก้าว เห็นชัดเจนว่า รัฐมนตรีหลายคนของประชาธิปัตย์ ลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง วันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็ไปแบบไม่เคยขาด โดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ ที่ตั้งเป้าต้องกวักฤทธิศรัทธาคนมาให้ได้

ขณะที่ภูมิภาคไทย เตรียมความพร้อมเรื่องนี้มาพักใหญ่แล้ว ตั้งแต่ความสัมพันธ์ระหว่างพรรคร่วมกับ 3 ป. ยังขึ้นเนิน ด้วยการดึงอดีตผู้สมัครของพลังประชารัฐในอีสานหลายคนมาแพ้วเลือกตั้งครั้งก่อนอย่าง หุดหวิดไม่กี่พันคะแนน แต่คะแนนรวมเบ็ดเสร็จก็สามารถโอบยได้ในหลักหลายหมื่น มาแต่งตัวเตรียมส่งลงเลือกตั้งครั้งหน้า

เหตุผลที่ภูมิภาคไทย เล็งขูดเค็กเก่าพลังประชารัฐ ก็ด้วยคิดคำนวณบนเงื่อนไขระบบเลือกตั้งแบบจัดสรรปันส่วนผสม หรือบัตรใบเดียว ที่นำทุกคะแนนเสียงมาคำนวณจำนวน ส.ส.

ระบบเลือกตั้งแบบบัตรใบเดียว รอบหน้าภูมิภาคไทยจึงเป็นหนึ่งในพรรคที่จะได้ประโยชน์มากที่สุดพรรคหนึ่ง

พลังประชารัฐ เองก็ทันเกม ภูมิภาคไทย จึงพยายามหาวิธีจำกัดไซส์คู่แข่งไม่ให้เติบโตมากไปกว่านี้ เพราะขนาดเท่าที่เป็นอยู่ ยังขบเหลี่ยมต่อรองจนบีกรัฐบาลปวดหัวหลายเรื่อง ถ้าปล่อยให้โตไปกว่านี้ ยิ่งลำบาก แกนนำพลังประชารัฐบางคนในอีสาน ออกปากยอมรับตรงๆ ว่า นาที่นี้ภูมิภาคไทยน่าจะกลัวที่สุดถ้าเลือกตั้งอาจได้ 80-100 ที่นั่งก็เป็นไปได้ ด้วยความพร้อมในทุกสรรพกำลังที่ระดมลงพื้นที่อย่างเต็มที่และต่อเนื่อง บริหารการเมือง บริหารคนมีประสิทธิภาพ บวกกับปัจจัยในส่วนของเพื่อไทย ที่แรงอาจจะตก ส.ส.หลายคนเตรียมย้ายไปอยู่กับพรรคไทยสร้างไทย

ข้อเสนอของ พลังประชารัฐ เรื่องแก้ระบบเลือกตั้งเป็นแบบ 2 ใบ ก็เพื่อลดทอนขุมกำลังของภูมิใจไทย แบบเฉพาะเจาะจง ขณะเดียวกัน พลังประชารัฐ จะได้ส.ส.เพิ่มจากระบบนี้ แม้ต้องแลกกับการที่เพื่อไทยจะได้ส.ส.เพิ่มเช่นเดียวกัน แต่ในส่วนของ ก้าวไกล พรรคจะสืบลงและพรรคเล็กที่สร้างปัญหาต่อรองจะหายไป เกมนี้ของพลังประชารัฐ คำนวณแล้วถือว่าคุ้ม

ความเคลื่อนไหวในพลังประชารัฐ แยกนำแต่ละกลุ่ม มีมุมมองหลากหลายในเรื่องยุบสภา บางกลุ่มที่มองการเมืองขาดก็เตรียมตัวกันไว้เช่นเดียวกัน มีการจัดทีม พิจารณาคูคณที่จะส่งลงเลือกตั้งไว้บ้างแล้ว ประกอบกับการประชุมใหญ่สามัญของพลังประชารัฐ ที่เตรียมจัดขึ้นในเดือนมิ.ย.นี้ เพื่อปรับโครงสร้างครั้งใหญ่ เปลี่ยนตัวเลขสิทธิการพรรค เป็น “ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า” เพื่อคุมศึกเลือกตั้งอย่างเต็มที่ สะท้อนว่า พลังประชารัฐ ก็พร้อมไม่น้อยไปกว่าพรรคร่วม ทั้งต้องจับตาตัวละครสำคัญที่จะเปิดตัวกับพลังประชารัฐในไม่ช้า ก็กลายเป็นสัญญาณว่าจะมีการล้างไพ่เลือกตั้งใหม่ในระยะถัดไป

สถานการณ์ตอนนี้ต้องวัดใจ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ว่าเกมยุบสภา จะแก้เผ็ดพรรคร่วม ได้จริงหรือไม่ เมื่อดูท่าที ประชาธิปัตย์และภูมิใจไทย ไม่ได้หวั่นกับเรื่องนี้ เพราะรู้ดีว่าสถานการณ์ไม่เอื้อฝั่ง 3ป. และพลังประชารัฐ ด้วยเหตุผลสำคัญการติดหล่มแก๊งวิกฤติโควิด แม้จะรวบอำนาจเบ็ดเสร็จในมือ ส่งผลให้กระแสสนับสนุนยิ่งหดหาย ประกอบกับรอยร้าวระหว่างภูมิใจไทย กับพลังประชารัฐ และ 3 ป. ที่มีประเด็นข้อข้องใจเรื่อยมา จนถึงความไม่ลงรอยเรื่องการบริหารโควิด และ วัคซีน อาจเป็นปัจจัยลบสุดท้าย เพราะใครก็อยากสวมบทฮีโร่จัดการปัญหานี้กันทั้งนั้น

เมื่อ 2 พรรคร่วม ออกอาการแข็งข้อ พร้อมเลือกตั้ง คำถามสำคัญคือ 3 ป. พร้อมแล้วจริงหรือไม่แว่วๆ มาว่า พรรคใหม่ ที่ปลัดฉิ่ง ฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลุกปั่น วางตัวผู้ว่าฯ-รองผู้ว่าฯ ที่กำลังจะเกษียณมาลงสนามการเมือง เริ่มจะชะลอลงแล้ว เพราะรู้ว่าเวทีนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย ดังนั้น 3 ป. คงต้องคิดหลายตลบ ต้องมีไม้เด็ดอะไรที่มากกว่าการ “ยุบสภา” หรือไม่ ถึงจะคุมพรรคร่วมอยู่หมัด ในเมื่อสนามนี้เป็นเวทีนี้ของนักการเมือง ย่อมไม่มีใครกลัวการเลือกตั้งอยู่แล้ว

อ้างอิง : <https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/941129>

## MATICHON ONLINE

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 - 11:11 น.

ทบทวน ถอดรื้อ บทเรียน จัดเจน ‘เก่า’ ต่อ การเมืองใหม่



ทบทวน ถอดรื้อ บทเรียน จัดเจน ‘เก่า’ ต่อ การเมืองใหม่

ไม่ว่าการเกิดขึ้นของ “พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย” ไม่ว่าการเกิดขึ้นของมวลมหาประชาชน “กปปส.” ล้วนมีรากฐานทางการเมือง “ฐาน” นั้นแหละคือที่มาแห่ง “การเคลื่อนไหว”

ไม่ว่าการเกิดขึ้นของ “แนวร่วมประชาชนต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ” ไม่ว่าการเกิดขึ้นของ “คณะราษฎร 2563” ล้วนมีรากฐานทางการเมือง “ฐาน” นั้นแหละคือที่มาแห่ง “การเคลื่อนไหว”

ความเคยชิน “เก่า” ในทางการเมืองจึงมักจะมองไปยัง “มาสเตอร์มายด์” ประสานเข้ากับลักษณะของ “มวลชน” ที่ออกมา เป็นความเคยชินที่จะจับโยงไปยัง “ท่อน้ำเลี้ยง” สัมผัสได้ในจำนวนเงินที่มหาศาล สัมผัสได้ในตัวคนที่เรียกกันว่าทรง “อำนาจ” มี “อิทธิพล” ในการกำหนดและบงการ จึงคิดว่า หากจัดการ “แกนนำ” ได้ทุกอย่างก็จบ

การเคลื่อนไหวจากเดือนตุลาคม 2516 มาถึงการเคลื่อนไหวเดือนพฤษภาคม 2535 มาถึงการเคลื่อนไหวในเดือนพฤษภาคม 2564 มักจะถูกมองผ่าน “ความเคยชิน” พื้นฐาน มองไปในแต่ละ “ปัจจัย” แยกแยะแต่ละ “องค์ประกอบ” และความเชื่อมโยง สัมพันธ์ทั้งในทางความคิดและผลประโยชน์ทางการเมือง เห็นแต่ละ “มือ” เห็นแต่ละ “ตีน” ไม่ได้เป็นเรื่องผิดปกติที่เมื่อประสบเข้ากับการเคลื่อนไหวของ “เยาวชน” นับแต่เดือนมีนาคม 2563 กระทั่งเดือนพฤษภาคม 2564 จึงมองและวิเคราะห์ตามความเคยชินใน “อดีต”

ถามว่าใครเป็น “มาสเตอร์ มายด์” เสาะหาสิ่งที่เรียกว่า “ท่อน้ำเลี้ยง” ที่สร้างความต่อเนื่องให้กับ การเคลื่อนไหวเป็นใคร ทั้งๆ ที่ “ปรากฏการณ์” ครั้งใหม่นี้ ไม่เหมือนเดิม หากไปถามคนรุ่นเดือนตุลาคม 2516 ไม่ว่าจะ เป็น นายเสกสรรค์ ประเสริฐกุล ไม่ว่าจะ เป็น นายธีรยุทธ บุญมี ก็ต้องยอมรับ แยกและแตกต่างออกไป หากไปถามคนรุ่นเดือนพฤษภาคม 2535 ไม่ว่าจะ เป็น นายปริญญา เทวานฤมิตรกุล ไม่ว่าจะ เป็น นายศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์ ก็ต้องยอมรับ แยกและแตกต่างออกไป

หากไปถามคนรุ่นก่อนรัฐประหารเมื่อเดือนกันยายน 2549 หากไปถามคนรุ่นก่อนรัฐประหาร เมื่อเดือนพฤษภาคม 2557 ก็ต้องยอมรับ แยกและแตกต่างออกไป ยิ่งหากไปตามแกนนำของ นปช. ไม่ว่าจะ เป็น

นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ ไม่ว่าจะป็น นายจตุพร พรหมพันธุ์ ไม่ว่าจะป็น นายวีระ มุสิกพงศ์ ก็ต้องยอมรับ แปรกและแตกต่างออกไป

จากประสบการณ์ในสถานการณ์เดือนตุลาคม 2516 กระทั่ง จากประสบการณ์ในสถานการณ์ก่อนรัฐประหาร 2 ครั้งต่อเนื่องกันในทศวรรษหลัง หากอาศัยแต่ความเคยชิน ประสบการณ์เก่า ก็ยากเป็นอย่างยิ่งที่จะทำความเข้าใจการเกิดขึ้นของปรากฏการณ์จากเดือนกรกฎาคม 2563 กระทั่งเดือนพฤษภาคม 2564 ได้ ยอมรับเถิดว่า นี่คือ “มิติ” และแนวโน้ม “ใหม่” ของการเมือง

อ้างอิง : [https://www.matichon.co.th/politics/politics-in-depth/news\\_2751835](https://www.matichon.co.th/politics/politics-in-depth/news_2751835)



2 มิถุนายน 2564 00:10 น.

เวทีเอาคืน !?



กลายเป็นประเด็น ทอล์ค ออฟ เดอะ ทาวน์ ขึ้นมาทันที เมื่อเวทีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ที่ผ่านไปแล้วสองวันสองคืน เมื่อเวทีนี้ทำท่าว่าจะกลายเป็น สังเวียนให้ "คนกันเอง" อย่าง "พรรคร่วมรัฐบาล"

ทั้ง "พรรคภูมิใจไทย" และ "พรรคประชาธิปัตย์" พวกกันรุมถล่ม รัฐบาล เสมือนเป็นการ "เอาคืน" ผู้นำรัฐบาล อย่าง "บิ๊กตู่" พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ไปโดยปริยาย !  
ท่าทีจาก "ซาดา ไทยเศรษฐ์" เจ้าพ่อสะแกกรัง ส.ส.อุทัยธานี จากพรรคภูมิใจไทย ที่ลุกขึ้นอภิปรายการจัตสรงบประมาณในส่วนของการกระทรวงสาธารณสุข ฟุ่งเป้าไปที่ สภพัฒน์ ฯ แล้วกระแทกไปถึง พล.อ.ประยุทธ์ ก่อนปิดท้ายตรงที่ชวน "เสียหนุ" อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สาธารณสุข ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย "กลับบ้านเรา ถ้าพล.อ.ประยุทธ์ ไม่รักแล้ว"

จากประโยคดังกล่าวทำให้เกิดคำถามและตีความกันไปไกลว่า หรือความอึดอัดคับข้องใจ ของพรรคภูมิใจไทยที่สะท้อนผ่าน ซาดา ส.ส.อุทัยธานี กลางสภาฯ ครั้งนี้ จะเกิด "เอฟเฟกซ์" อย่างไรตามมา ภายหลังจากเสร็จสิ้นการพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณ ฯ กันไปแล้ว

เช่นเดียวกับ ที่ขุนพลของพรรคประชาธิปัตย์ ที่ส่ง กนก วงศ์ตระหง่าน ส.ส.บัญชีรายชื่อ และ "ดร.บิล" อิศระ เสรีวัฒนวุฒิ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ที่ต่างมองว่าการจัดสรรงบประมาณ ประจำปี2565 นั้น "ไม่ตอบโจทย์" ทั้งต่อการแก้ไข ปัญหาโควิด ไปจนถึงการช่วยเหลือธุรกิจเอสเอ็มอี ทั้งที่อยู่ในสถานการณ์ใกล้ตาย แต่รัฐบาลกลับแก้ไขไม่ต่างจากแค่ "ทายาแดง" เท่านั้น

แน่นอนว่า ความบาดหมางที่เคยมีมาก่อนหน้านี้ ภายใต้อาณาจักรร่วมรัฐบาล ได้เกิดขึ้นมาเป็นระยะๆ ไม่ว่าจะเป็นกรณีที่ "จรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์" รองนายกฯและรมว.พาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ต้องออกมาส่งเสียง แสดงความไม่พอใจ จากคำสั่งแต่งตั้งให้ "ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า" รมช.เกษตรและสหกรณ์ ลงไปคุมพื้นที่ภาคใต้ จน พล.อ.ประยุทธ์ ต้อง "ยอมถอย"มาแล้ว

แต่ความอึมครึมระหว่างพรรคภูมิใจไทย กับ พล.อ. ประยุทธ์ ล่าสุดที่เพิ่งเกิดเหมือน "แผลสด" ที่ปะทุกันมาก่อนถึงวันเปิดสภา เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ ฯ ดำเนินกันมาอย่างต่อเนื่อง และทำท่าว่าจะบานปลายจนถึงขั้นที่ ส.ส.สามารถโพสต์วิจารณ์ พล.อ. ประยุทธ์ ได้อย่างไม่ต้องเกรงใจ ขณะที่อนุทิน เองก็ตอบสื่อว่า ตอนที่เขาเคยโดน ส.ส. ของพรรคพลังประชาชน ถล่มมาแล้ว ก็ยังไม่เคยออกมาพูดอะไรเลยด้วยซ้ำ !

ภาพที่เกิดขึ้น ในการประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ ฯ ที่ผ่านมาสองวันสองคืน จึงกลายเป็นเหมือนสมรภูมิ ให้สองพรรคร่วมรัฐบาล ทั้งพรรคประชาธิปัตย์และภูมิใจไทยอาศัยช่วงเวลานี้ " เอาคืน " กันกลางสภาฯ อย่างที่เห็น

อย่างไรก็ดี เชื่อว่า ภาพที่เห็นการเปิดศึกกลางสภาฯ ระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันเองเช่นนี้ เชื่อว่าจะนำไปสู่บทสรุปสุดท้าย ว่า " ฝ่ายค้าน " จะได้เห็น การถอนตัวเกิดขึ้น เพราะทั้งพรรคประชาธิปัตย์ และพรรคภูมิใจไทย จะยังกอดคอกันไปอย่างนี้ ถูกลู่ถูกลงไปเช่นนี้อีกยาว !

อ้างอิง : <https://siamrath.co.th/n/249403>

2 มิ.ย. 2564 01:59

**ภูมิใจไทยแค่ลีลาแสดง หรืออยากเลือกตั้ง !?**

เชื่อว่าสำหรับคอการเมืองที่ติดตามสถานการณ์มานานย่อมมองออกได้ไม่ยากว่าการเคลื่อนไหวของ ส.ส.บางคนของพรรคภูมิใจไทยในเวลานี้ ที่ออกมาในแบบแข็งกร้าว ไม่พอใจหัวหน้ารัฐบาล คือ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในบางเรื่อง โดยเฉพาะในเรื่องบทบาท และการจัดทำงบประมาณในการแก้ปัญหาสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19

แน่นอนว่าสาเหตุหลักย่อมมาจากการที่ถูกลดบทบาทในการแก้ปัญหาโรคระบาด ที่ในเวลานี้หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย คือ นายอนุทิน ชาญวีรกูล ที่เป็นรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยอำนาจในการสั่งการถูกโยกไปขึ้นกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะนายกรัฐมนตรีและในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ที่เป็นลักษณะที่เรียกว่า “ซิงเกิ้ล คอมมานด์” ที่เป็นแบบการบริหารจัดการแบบ “เบ็ดเสร็จ” เพื่อความรวดเร็วฉับไวทันกับสถานการณ์ ถือว่าเป็น “สถานการณ์ฉุกเฉิน” สำหรับการรับมือกับปัญหา ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องระดับชาติ หรือเป็นปัญหาเชื่อมโยงกลายเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาระดับโลกไปแล้ว

ขณะเดียวกัน หากพิจารณากันในบางมุม การ “รวมศูนย์” แบบ “รวบอำนาจ” ของนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หากไม่คิดอะไรมาก ก็น่าจะยอมรับกันได้ เพราะอำนาจในการสั่งการในฐานะหัวหน้ารัฐบาลสามารถสั่งการได้ทุกหน่วยงาน ทุกกระทรวงได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากต้องใช้ความร่วมมือร่วมใจจากหลายหน่วยงานเพื่อเป้าหมายในการควบคุมสถานการณ์ให้ได้โดยเร็ว

ซึ่งจะว่าไปแล้วการ “รวบอำนาจ” แบบนี้ไม่ใช่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก เพราะก่อนหน้านี้เมื่อครั้งเกิดการระบาดของเชื้อโควิดรอบแรก และไทยกลายเป็นประเทศที่มีการระบาดของโรคเป็นประเทศที่สองของโลก ถัดจากประเทศจีน ที่เมือง “อู่ฮั่น” คราวนั้นก็มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน และมีการตั้ง ศบค. ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี บัญชาการจากทำเนียบรัฐบาล

หากจำกันได้ ตอนนั้นภายใต้การบริหารของ กระทรวงสาธารณสุข ที่มีนายอนุทิน ชาญวีรกูล บริหารจัดการ “เอาไม่อยู่” บรรยากาศมีความแตกตื่น ชาวบ้านไม่เชื่อมั่นในการรับมือ ถึงขนาดครั้งหนึ่ง นายอนุทิน ถึงกับ “แถลงทิ้งน้ำตา” วิงวอนให้เชื่อมั่นกระทรวงสาธารณสุข และมาตรการที่สามารถรับมือได้ เพราะภาพที่ปรากฏจากเมืองอุฮั่น ของจีน มัน “น่ากลัวมาก” เนื่องจากเป็นโรค “อุบัติใหม่” การติดเชื้อรวดเร็วและรุนแรง

อย่างไรก็ดี สถานการณ์ในช่วงการระบาดรอบแรกก็เริ่มดีขึ้นหลังจากมีมาตรการที่ออกมาควบคุมอย่างเข้มงวด มีการ “ล็อกดาวน์” ภายใต้อำนาจในสถานการณ์ฉุกเฉิน แต่ขณะเดียวกันได้ให้บทบาทกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเป็นแกนหลัก เพื่อสร้างความมั่นใจให้กลับมา และทุกอย่างก็เริ่มดีขึ้น จนกระทั่งเกิดการระบาดในรอบที่สอง และ ล่าสุดเป็น “รอบที่สาม” ที่ถือว่าเป็นรอบ “เชื้อกลายพันธุ์” ที่รุนแรงและเร็วกว่าเดิม มีจำนวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตจำนวนมากเป็นตัวเลขทำสถิติสูงสุด บางวันถึงกว่าสี่สิบคนทีเดียว

ซึ่งนอกเหนือจากความ “หย่อนยาน” การ์ดตกแล้ว จะสังเกตได้จากการติดเชื้อคราวนี้กระจายออกไปทั่วประเทศ ทุกจังหวัด แม้ว่าในระยะหลังจากมีหลายจังหวัดเริ่มควบคุมได้ และปลดผู้ติดเชื้อไปแล้วก็ตาม

เมื่อวกกลับมาที่ท่าที และปฏิกิริยาจากสมาชิกพรรคเพื่อไทยบางคนในเวลานี้ที่ดูเหมือนไม่พอใจ ที่หัวหน้าพรรคของตนเองในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ถูกลดบทบาทในการบริหารจัดการในสถานการณ์โควิด ทั้งในเรื่องการกระจายวัคซีนที่ก่อนหน้านี้ นายภราดร ปริศนานันท์กุล โฆษกพรรคภูมิใจไทย ที่ออกมาโจมตีนายกรัฐมนตรี ที่สั่งยกเลิกการ “วอล์กอิน” การฉีดวัคซีน รวมไปถึงการการอภิปรายในสภา ในเรื่องการกักตุนของกระทรวงสาธารณสุข โดย นายชาติ ไทยเศรษฐ์ ส.ส.อุทัยธานี รองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ถึงขนาดเอ่ยวาหะชวน นายอนุทิน “กลับบ้าน” รวมไปถึง นายกรวีร์ ปริศนานันท์กุล ส.ส. จาก พรรคเดียวกัน น้องชายของ นายภราดร ที่อภิปรายในสภา ในทำนองว่าการจัดงบประมาณแบบนี้ น่าจะได้จัดเป็น “ปีสุดท้าย” มีความหมายในทำนอง “ข่มขู่” นั่นแหละ

หากพิจารณากันตามความเป็นจริง และตามตัวเลขทางคณิตศาสตร์ก็ต้องถือว่าพรรคภูมิใจไทย เป็นตัวแปรสำคัญสำหรับรัฐบาลชุดนี้ หากถอนไป หรือโหวตคว่ำร่างกฎหมายงบประมาณที่กำลังเข้าสภาวาระแรกตอนนี้ ก็จะทำให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีทางเลือกสองทางคือ ไม่ลาออก ก็ต้องยุบสภาเท่านั้น

แต่ขณะเดียวกันในสถานการณ์ตามความเป็นจริง ไม่วามองมุมไหนมันยัง “ไม่มีทางเป็นไปได้” ที่พรรคภูมิใจไทย จะถอนตัวหรือโหวตคว่ำ ดังนั้น สิ่งที่แสดงออกมา และอ่านตามเกมแล้วถือว่าเป็น “แค่ลีลาการแสดง” เพื่อเรียกร้องความสนใจ และต้องการเรียกความนิยมกับกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์โดยเฉพาะกลุ่ม “อสม.” ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศเท่านั้น แต่กล้าพนัน “ซีห์มากองเดียว” มั่นใจว่า ไม่มีรายการถอนตัว หรือคว่ำ พ.ร.บ.งบประมาณเป็นอันขาด

เพราะนาที่นี้ สำหรับพรรคภูมิใจไทยไม่ยากให้รัฐบาลล้มไปตอนนี้แน่นอน อีกทั้งต้องไม่ลืมว่าโควิดกระทรวงที่พรรคดูแลอยู่ในตอนนี้ ถือว่า “เกรดเอบวก” ทั้งสิ้น เพราะนอกเหนือจากกระทรวงสาธารณสุข ที่มีงบมากที่สุดแล้วยังมีกระทรวงคมนาคม ที่มีหลายโปรเจกต์ยักษ์กำลังเดินหน้า ตรงกันข้าม มีแต่ต้องเร่งให้งบประมาณออกมาใช้ได้เร็วขึ้นต่างหาก

ดังนั้น คำถามก็คือแล้วทำไมจึงออกมาเขย่ารัฐบาลตัวเอง คำตอบก็อย่างที่บอกไปแล้วว่า แค่ต้องการ “เรียกร้องความสนใจ” และคนที่ออกมาพูดก็เหมือนกับการได้รับสัญญาณจาก “ขาใหญ่” ในพรรคอยู่แล้ว ความหมายก็คือ “อย่าตัดมือตัดเท้า” ให้มากนัก หรือทำ “ฮึดฮัด” เพื่อให้มาคุยอะไรประมาณนั้น

ส่วนที่จะป่วนถึงขั้น “พัง” กันไปนั้นไม่มีทาง เพราะสำหรับพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา แล้ว เชื่อว่าหากไปถึงขั้นนั้น เขาคงเลือก “ยุบสภา” มากกว่าลาออก ซึ่งถามว่า พรรคภูมิใจไทย อยากเลือกตั้ง แล้วอยากเสียงหรือไม่ อีกทั้งต้องไม่มีว่าเวลานี้ได้ดูแลกระทรวงเกรตเอชแล้ว ยังคิดจะคืนรนทำไม !!

อ้างอิง : <https://mgronline.com/politics/detail/964000053073>

# เตลิทวิส์

พุธที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 07.00 น.

หรือกำลังมีสัญญาณผิดปกติจริง

ขณะนี้รัฐสภาหลายด้านเหลือเกิน อันเนื่องมาจากความล่าช้าของการได้วัคซีนแอสตราเซนเนกา และความมัวเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาในการบริหารจัดการระบบฉีด กระแสความไม่พอใจของประชาชนก็มีอยู่แล้ว มาเจอกระแสกระหน่ำซ้ำจากฝ่ายค้านที่พยายามย้าความล้มเหลวรายวัน มันก็กระทบต่อภาพลักษณ์เป็นธรรมดา



“ภาพที่ปรากฏ”ในการบริหารงานแก้ไขปัญหาโควิด-19 ที่ผ่านมา หลายคนเริ่มรู้สึก “บ๊วกตุ้” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ ร.มว.กลาโหม ในฐานะกำกับดูแล ศบค. กับ “เสี่ยหนู” นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ ร.มว.สาธารณสุข..ไม่ถึงกับไม่ลงรอยกัน แต่ก็ไม่ได้ไปด้วยกันได้ด้วยดีนัก

การบริหารราชการแบบรวมศูนย์ของ ศบค. ที่นายกฯ มีคณะแพทย์ที่ปรึกษาเป็นกลุ่มของตัวเอง เหมือนเป็นการแย่งชิงกระทรวงสาธารณสุขเต็มๆ มีบางครั้งที่ออกนโยบายมาขัดกันบ้าง อย่างเช่นกรณีข้อเสนอเรื่องการรอลงอาญา วัคซีนที่รัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทยพร้อมผลักดัน แต่นายกฯ ก็ให้บทหนักก่อนเพราะห่วงเกิดคลัสเตอร์ใหม่ระบอบ

เรื่องความล่าช้าในการได้-กระจายวัคซีน ก็ทำให้ ส.ส.รุ่นใหม่ของภูมิใจไทย ทั้งนายภราดร ปริศนานันทกุล ส.ส.อ่างทอง นายศิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ส.ส.ศรีสะเกษ ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กเตือนทำนอง “ลุงอย่าเยอะ” จนทางฝั่งพลังประชารัฐ ( พปชร.) และภูมิใจไทยออกมาพาดวงพาดเงาใส่กันเอง แล้วผู้ใหญ่ก็ให้ยุติศึกในเวลาที่ไม่ควรตีกัน

ท่าทีของนายอนุทิน ที่ตอบกลุ่มไทยไม่ทนเมื่อถูกจี้ให้ภูมิใจไทยถอนตัวจากพรรคร่วมรัฐบาล ก็ตอบสบายๆ ว่า “ไม่เคยคิด ไม่มีเหตุผลที่จะคิด ทำงานด้วยกันแล้วจะถอนตัวออกมาก่อน นอกจากมีอะไรในการอยู่ร่วมกันไม่รักษาศักดิ์ศรี ไม่รักษาหน้ากัน แต่ตอนนี้ไม่มี ซึ่งไม่มีใครทนอยู่หากอยู่ร่วมกันไม่ให้เกียรติกัน”

แต่ในภาวะผันผวนทางการเมืองเช่นนี้ คนเริ่มคิดไปถึง “อะไรที่ซ่อนอยู่ใต้ฉากหน้า” เพราะคุณของรัฐบาลก็เริ่มพูดแปลกๆ ว่า ถ้า พ.ร.ก.กู้เงินฯฉบับใหม่ 5 แสนล้านไม่ผ่าน ก็ต้องรับผิดชอบโดยการยุบสภา ทั้งที่มันเป็นหลักธรรมาภิบาลอยู่แล้วว่า “หากกฎหมายการเงินไม่ผ่านสภา ถือว่ารัฐบาลไม่ได้รับความไว้วางใจต้องยุบสภา”

และอยู่ๆ มีข่าวว่า จะมีการเอาเรื่องต่อสัญญาสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียวให้บีทีเอสอีก 30 ปี ( 2572-2602 ) เข้าสู่วาระการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ( ครม.) อีก ท่ามกลางกระแสคัดค้านว่า ยิ่งเพิ่มภาระให้ประชาชนเพราะค่ารถแพง และถ้าให้ กทม.บริหารจัดการเองค่ารถไฟฟ้าก็ถูกกว่านี้ แต่ปัญหา คือ กทม.ก็เป็นหนี้เอกชนอยู่

“เสี่ยโต้ง” นายศิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ตั้งข้อสังเกตว่า ทำไมเรื่องนี้จึงเร่งปิดจ๊อบในขณะที่ประชาชนยังลำบากจากโควิด หรือเป็นไปตามข่าวลือ “ต่างตอบแทน” ที่ว่ามี “บิกรถไฟฟ้า” เข้ามาเป็นนายทุนให้ “บิ๊กมทไทย” จึงต้องเร่งรีบขยายสัมปทานไปอีก 30 ปี ในช่วงที่มีข่าวการยุบสภาในช่วงนี้ ...ง่ายๆ ก็คือเร่งหา “กระสุนดินดำ” หรือไม่

คนของพรรคร่วมรัฐบาล “โยนหินถามทาง” เรื่องข่าวจะยุบสภาเอง ทำให้กระแสนี้ถูกจับตาอีกครั้ง ทางฝ่ายที่บอกว่า อาจยุบ เขาก็มีเหตุผลว่า ขณะนี้รัฐบาลมีปัญหาเรื่องการบริหารสร้างความเชื่อมั่นเรื่องโควิดแล้ว ยังมีกระแสต่อต้านสืบทอดอำนาจอีก ก็อาจอยาก “ล้างไฟกลับตัวใหม่” และเมื่อยังไม่แก้รัฐธรรมนูญ ก็อาจ “มีดิล” ให้ “บิ๊กตุ๋” กลับมาเป็นนายกฯ ได้

แต่ฝ่ายที่ไม่เชื่อว่ายุบสภาก็เยอะ เพราะในภาวะแบบนี้การยุบสภาเหมือนเป็นการตัดช่องน้อยแต่พอดัวกับปัญหา จะทำให้พรรคพลังประชารัฐกลับมาไม่ได้ เฉลียวๆ กลายเป็นชั่วคราวรวมตัวกัน ดึงพรรคร่วมรัฐบาลที่พร้อมสวีสวมมาอยู่ด้วยรวมกันได้เกิน 375 เสียง ก็ไม่ต้องฟังเสียง ส.ว. ในการเลือก “บิ๊กตุ๋” กลับมาอีกครั้ง ภาวะไม่มั่นคงเช่นนี้ อะไรก็เกิดขึ้นได้ สำหรับการเมือง ทุกอย่างขึ้นกับผลประโยชน์ .

อ้างอิง : <https://www.dailynews.co.th/article/847104>

วันที่ 2 มิถุนายน 2564 - 07:10 น.

จับสัญญาณพรรคร่วม จากวาระเดือด ชำแหละงบฯ65



### สรุปหน้า 1 : จับสัญญาณพรรคร่วม จากวาระเดือด ชำแหละงบฯ65

ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร มี นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วงเงิน 3.1 ล้านล้านบาท วาระแรก ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม-2 มิถุนายนนี้ โดยแต่ละฝ่ายได้เวลาพิจารณารวมกันทั้งสิ้น 47 ชั่วโมง 30 นาที

ของประชาชนในแต่ละพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในระลอก 3 แนนอนในส่วน ส.ส.พรรคร่วมฝ่ายค้าน ตามหลักการและธรรมเนียมได้อภิปรายชี้ให้เห็นถึงการจับงบประมาณที่ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดย สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.เชียงใหม่ และหัวหน้าพรรคเพื่อไทย (พท.) ในฐานะผู้นำฝ่ายค้าน ชี้ให้เห็นว่า แผนงบประมาณที่ไม่มีการจัดลำดับความสำคัญของปัญหา ไม่ตรงเป้า ไม่บรรเทาความเดือดร้อน ไม่ลดความรุนแรงของปัญหา

และที่เห็นได้อย่างชัดเจนมีเสียงท้วงติงจากรอบด้าน คือจัดงบประมาณให้กับกระทรวงกลาโหมมากที่สุด ซึ่งมากกว่าของกระทรวงสาธารณสุขถึงเกือบ 5 หมื่นล้านบาท โดยในแผนงบประมาณปี 2565 งบกระทรวงสาธารณสุข ถูกปรับลดลงเป็นครั้งแรกในรอบ 12 ปี ถึงกว่าสี่พันล้านบาท

ที่น่าสนใจ คือ ท่าทีและทิศทางการอภิปรายของ ส.ส.จากพรรคร่วมรัฐบาล โดยเฉพาะ ส.ส.จากพรรคภูมิใจไทย (ภท.) ที่มีรัฐมนตรีของพรรคดูแล กระทรวงสาธารณสุข อภิปรายสะท้อนและส่งสัญญาณไปถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงบประมาณที่เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดทำงบประมาณปี 65

ส.ส.พรรค ภท.มุ่งเป้าอภิปรายท้วงติงและให้ข้อเสนอแนะการจัดงบประมาณปี 65 ของสำนักงบประมาณว่าไม่เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่าง ซาดา ไทยเศรษฐ์ ส.ส.อุทัยธานี และรองหัวหน้าพรรค ภท. อภิปรายแบบพุ่งตรงไปยัง พล.อ.ประยุทธ์ว่า การตัดงบประมาณสาธารณสุขในปี 65 เปรียบเหมือนส่งทหารไปรบแต่ไม่ให้อาวุธ ไม่ให้สิ่งอำนวยความสะดวกไปด้วย แล้วท่านคิดว่าศึกนี้จะชนะหรือ แบบนี้คือการจับงบประมาณที่ไม่สนใจความรู้สึกประชาชน หรือสำนักงบประมาณคิดว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ จะไม่รัก นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เสียแล้ว ท่านถึงได้ตัดงบประมาณแบบนี้ ผมก็อยากจะบอกว่า หัวหน้าครับ ถ้าเขาไม่รักก็กลับบ้านเราเถอะ



เช่นเดียวกับ ภาวทร ปริศนานันท์กุล ส.ส.อ่างทอง พรรค ภท. อภิปรายว่า คาดหวังว่าการจัดสรรงบประมาณปี 65 จะเป็นไปตามสถานการณ์ของประเทศ ปีนี้ประเทศไทยกำลังเผชิญกับมหากุศลโควิด สิ่งทีคาดหวังคือการทุ่มสรรพ กำลังลงไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลเรื่องโควิด หนีไม่พ้นกระทรวงหลัก คือ กระทรวงสาธารณสุข แต่ตัวเลขที่เห็นไม่ เป็น เช่น นั้น เพราะ ถูก ตัด งบ ไป กว่า 4 พัน ล้านบาท อีก ทั้ง ค่า ตอ บ แท น อสม. สำนักงบประมาณโอนมาให้ไม่ครบ และงบบัตรทองที่เอาไว้ช่วยเหลือประชาชนก็ถูกตัดด้วย

ทีสำคัญทางกรมควบคุมโรค ได้เสนองบประมาณ 1.2 หมื่นล้านบาท เพื่อจัดซื้อวัคซีน 70 ล้านโดส มาฉีดให้ประชาชนทั้งประเทศ แต่บส่วนนี้กลับถูกตัดออก โดยอ้างเหตุผลว่าจะให้ไปใช้งบกลางหรืองบเงินกู้ นี่คือการผิดหวังจากการจัดสรรของสำนักงบประมาณ หวังว่าจะมีการนำข้อเสนอแนะต่างๆ ไปปรับแก้ในชั้นกรรมาธิการ (กมธ.) ต่อไป

ขณะที่อีกหนึ่งพรรคร่วมรัฐบาล อย่าง พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) อภิปรายชี้ให้เห็นถึงการก่อหนี้จำนวนมากของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ กนก วงษ์ตระหง่าน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรค ปชป. อภิปรายว่า สถานะการเงินของประเทศ รัฐบาลตั้งรายได้สุทธิในปี 2565 ไว้ที่ 2.4 ล้านล้านบาท แต่พบหนี้สาธารณะ จำนวน 8.195 ล้านล้านบาท เพิ่มจากปี 2564 ถึง 2.1 ล้านล้านบาท ทำให้รัฐบาลต้องตั้งงบเพื่อชำระเงินกู้ จำนวน 1 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ถึง 1,000 ล้านบาท

แต่ปัจจุบันประเทศไทยมีหนี้ครัวเรือน 13 ล้านล้านบาท คิดเป็น 86.6% ของจีดีพี และเมื่อรวมหนี้รัฐบาล รวมกับของประชาชน จะมีมากกว่า 21 ล้านล้านบาท มากกว่าจีดีพีของประเทศ เรียกว่าหนี้ท่วมรายได้ รัฐบาลมีหนี้สูงกว่ารายได้ มากถึง 3.3 เท่า ต้องใช้เวลา 81 ปี เพื่อชำระหนี้สิน ดังนั้น งบประมาณปี 2565 จึงไม่ตอบโจทย์

แม้การอภิปรายของพรรคร่วมรัฐบาลทั้งพรรค ปชป.และพรรค ภท.จะยิ่งหมัดตรงมายังนายกฯในฐานะแกนนำ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เพื่อให้เห็นถึงความสำคัญและเสียงของพรรคร่วมในการค้ำยัน ความเป็นอยู่ของรัฐบาล พรรคผสม เพราะยังมีอีกที่สองในการเจรจาต่อรองการจัดทำร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯในวาระที่ 2 คือ ชั้นการแปรญัตติ จะมีตัวแทนของแต่ละพรรคการเมืองเข้าไปทำหน้าที่คณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญฯ ทั้ง 64 คน ประกอบด้วย ครม. 16 คน พรรค พท. 13 คน พรรค พปชร. 12 คน พรรค ภท. 6 คน พรรคก้าวไกล (ก.ก.) และพรรค ปชป. พรรคละ 5 คน ส่วนพรรคเสรีรวมไทย พรรคประชาชาติ พรรคเศรษฐกิจใหม่ พรรครวมพลังประชาชาติไทย พรรคเพื่อชาติและพรรคพลังท้องถิ่นไท พรรคละ 1 คน พิจารณาปรับลดงบประมาณให้มีความเหมาะสมตามที่ควรจะเป็น

ท้ายที่สุดด้วยการเจรจาต่อรองกันในการเมือง หากยังอยากให้รัฐบาลได้ทำงานต่ออยู่รอดจนครบวาระ การโหวตในวาระแรกด้วยเสียงข้างมากของพรรคร่วมรัฐบาล 277 เสียงต่อ 211 เสียง คงจะไม่เหลือบ่าฝ่าแรงเข็นร่าง พ.ร.บ.งบฯ 65 ให้ผ่านสภาไปได้ แต่ต้องสแกนและเช็คชื่อกันให้ละเอียดอีกครั้งว่าจะมีพรรคร่วมพรรคไหน มีสมาชิกแหมมติ ทำตัวเป็นเด็กคือ ให้แกนนำรัฐบาลต้องปวดหัวลึบปีในการโหวตร่าง พ.ร.บ.งบประมาณในวาระ 2 และ 3 อีก

อ้างอิง : [https://www.matichon.co.th/politics/news\\_2754150](https://www.matichon.co.th/politics/news_2754150)

ท้วงท่า อากาการ ของ อนุทิน ชาญวีรกุล กับ ภูมิใจไทย



**ท้วงท่า อากาการ – การเรียกร้องให้ “กลับบ้าน” จาก นายชาดา ไทยเศรษชฐ์ เป็นการ “ลื้อ” ไปถึงใคร**

คล้ายกับว่า นายชาดา ไทยเศรษชฐ์ เป็นรองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย คำอภิปรายและการส่งเสียงของเขาย่อมส่งตรงไปยังเพื่อน ส.ส.ในพรรคภูมิใจไทยโดยตรง ผ่านการร้องชวน นายอนุทิน ชาญวีรกุล หัวหน้าพรรค กระจันนั้น เมื่อเป็นการอภิปรายต้องบประมาณที่ถูกลงของกระทรวงสาธารณสุข ย่อมมิได้เป็นการสื่อสารต่อสำนักงบประมาณเท่านั้น หากที่แท้คือ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา แท้จริงแล้ว ความรู้สึกของ นายชาดา ไทยเศรษชฐ์ คือความรู้สึกของ “ภูมิใจไทย” ต้องยอมรับว่าในฐานะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายอนุทิน ชาญวีรกุล ตกอยู่ในสถานะเป็น “ไกรร้งบ่อน” มาอย่างต่อเนื่อง ทั้ๆ ที่อำนาจมิได้อยู่ในมือของตนอย่างเต็มเปี่ยม

พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินทำให้อำนาจในการบริหารจัดการต่อปัญหา “โควิด” อยู่ในกำมือแกร่งของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เต็มเปี่ยม แต่เมื่อมีปัญหาคนก็ชี้ไปยัง นายอนุทิน ชาญวีรกุล สถานการณ์จาก “วอล์ก อิน” กระจันการยุติ ลงทะเบียน “หมอพร้อม” เด่นชัด

เด่นชัดว่ากระทบต่อ นายอนุทิน ชาญวีรกุล ในฐานะคุมกระทรวงสาธารณสุขโดยตรง เพราะ “หมอพร้อม” อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงสาธารณสุข เพราะวางแผนการฉีดวัคซีนแบบ “วอล์ก อิน” เป็นของใครก็รู้กันอยู่ แต่แล้ว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ก็เบรก “วอล์ก อิน” แล้วเอา “ออน ไซต์” มาสวมแทน ขณะเดียวกัน ก็ชะลอการลงทะเบียนผ่าน “หมอพร้อม” กระจันต้องยุติไปในที่สุด

ทั้หมด คนที่หน้าแหกคือ นายอนุทิน ชาญวีรกุล ไม่มีใครรู้ว่า นายอนุทิน ชาญวีรกุล จะพา ส.ส.พรรคภูมิใจไทย “กลับบ้าน” หรือไม่ ทั้หมดนี้อาจเป็นการตัดพ้อต่อว่าของ นายชาดา ไทยเศรษชฐ์ เหมือนของ นายศุภชัย ใจสมุทร เหมือนของ นายภราดร ปริศนานันท์กุล ก่อนหน้านี้ ทุกสายตาก็มองไปยัง นายอนุทิน ชาญวีรกุล

อ้างอิง : [https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news\\_6430929](https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_6430929)

วันพุธที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2564

รวมพลัง โทนี่ วู้ดซัม เอก ธนาธร พุง ยอดอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา



ไม่ว่า พี่เอก ธนาธร ไม่ว่า พี่โทนี่ วู้ดซัม ล้วนจัดหนัก จัดเต็มไปยัง พี่ตุ้ ประยุทธ์ หากมองจากพื้นฐาน ไม่ว่าของ พี่โทนี่ วู้ดซัม ไม่ว่าของ พี่เอก ธนาธร ในทางการบริหารมีความทั้งความเหมือนและความต่างเชิง เปรียบเทียบกับ พี่ตุ้ ประยุทธ์ พี่โทนี่ วู้ดซัม กับ พี่ตุ้ ประยุทธ์ อ่านผ่าน ”เตรียมทหาร” จะต่างก็เพียงแค่ พี่โทนี่ วู้ดซัม มุ่งไปยังนายร้อย ตำรวจ ขณะที่พี่ตุ้ ประยุทธ์ มุ่งไปยังนายร้อยจปร. แต่จุด ”ต่าง” อย่างมีนัยสำคัญคือ งาน ”บริหาร”

พี่ตุ้ ประยุทธ์ อยู่บนเส้นทางกองทัพจนได้ขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการทหารบก ขณะที่พี่โทนี่ วู้ดซัม สร้างตัวเองจากศูนย์ในทางธุรกิจจนเป็นมหาเศรษฐี ”หมิ่นล้าน”

พี่เอก ธนาธร อาจต่อยอดธุรกิจส่วนประกอบยานยนต์จากพ่อ

แต่ก็ใช้ความสามารถในฐานะนักธุรกิจ ”ข้ามชาติ” เพิ่มพูนความ มั่นคั่งออกไปอย่างเด่นชัด

คำถามก็คือ การเคลื่อนไหวของ พี่โทนี่ วู้ดซัม กับ พี่เอก ธนาธร แม้จะมีเป้าหมายเดียวกัน คือ พี่ตุ้ ประยุทธ์ แต่ในรายละเอียดคล้ายกับจะเบียดขับ ช่วงชิงกันอยู่ โดยความเป็นจริงอาจเป็นเช่นนั้น โดยเฉพาะเงาสะท้อนจากบรรดา ”ดิ่ง” ของทั้งสอง กระนั้น ก็ต้องยอมรับว่าระยะที่ยังไม่เข้าสู่สนามการเลือกตั้งเส้นทางไม่ว่าจะของ พี่โทนี่ วู้ดซัม ไม่ว่าจะของ พี่เอก ธนาธร ดำเนิน ไปอย่างเป็นเอกภาพ ปลายทอกพุ่งตรงไปยังยอดอก พี่ตุ้ ประยุทธ์ อย่างไม่หวั่นไหวไม่อวกแวก นับวันปฏิบัติการของ 2 คนนี้จะเป็นเอกภาพ หนึ่งเดียวเด่นชัด

ภายในความเป็นเอกภาพของการเคลื่อนไหวก็ต้องยอมรับว่าหมัดอันออกมาจาก พี่โทนี่ วู้ดซัม เมื่อประสานกับ เครือข่ายความสัมพันธ์ เดิมแข็งแกร่งเป็นอย่างสูง ขณะเดียวกัน ก็มีอาจปฏิเสธการทะลวงลงลึกไปยัง ”โครงสร้าง” จาก ขบวนการของ พี่เอก ธนาธร อย่างเด็ดขาด เพียงแต่จะอย่างไรให้ ”ดิ่ง” แต่ฝ่ายเข้าใจอย่างเป็นจริง

อ้างอิง : [https://www.matchonweekly.com/e-daung/article\\_430416](https://www.matchonweekly.com/e-daung/article_430416)